
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย  
สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖5    

วันที่  25  เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖5 เวลา  09.๐๐  น.    
ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย 

........................................................ 
รายชื่อผู้มาประชุม 
ลำดับ

ที ่
ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง หมู่ที ่ บ้าน ลายมือชื่อ หมาย

เหตุ 
1. นายเธียรชัย พรหมทัน ประธานสภาฯ 16 โนนอุดม เธียรชัย พรหมทัน  

2. นายไพทูร ศรีโนนยาง รองประธานสภาฯ 14 ชัยเจริญ ไพทูร ศรีโนนยาง  

3. นายเด่นชัย เหง้าน้อย เลขานุการสภาฯ 6 ดอนแดง เด่นชัย เหง้าน้อย  

4. นายสุริยันต์ เพ็งสีแสง ส.อบต. 1 ศรีวิชัย สุริยันต์ เพ็งสีแสง  
5. นายทองใบ กองตุ้น ส.อบต. 2 โนนอุดม ทองใบ กองตุ้น  
6. นายพันธ์พัก อัครจันทร์ ส.อบต. 3 แก้ง พันธ์พัก อัครจันทร์  
7. นางไพวัลย์ สารสวัสดิ์ ส.อบต. 4 หัวนา ไพวัลย์ สารสวัสดิ์  
8. นายชยพล แสนเพียง ส.อบต. 5 ขัวสูง ชยพล แสนเพียง  
9. นางทองคาย สุเทวี ส.อบต. 7 โคกสะอาด ทองคาย สุเทวี  

10. นางรัตนา เกี้ยกล่อม ส.อบต. 8 ห้วยแสง รัตนา เกี้ยกล่อม  
11. นายวรรณะ ทักขิโณ ส.อบต. 9 โนนสวาท วรรณะ ทักขิโณ  
๑2. นางนงค์คาน พลเทพ ส.อบต. 10 ดอนแดงน้อย นงค์คาน พลเทพ  
๑3. นายอมร ยุบลวัฒน์ ส.อบต. 11 ร่มเย็นพัฒนา อมร ยุบลวัฒน์  
๑4. นายจันทร์เพ็ญ ยิ่งยืน ส.อบต. 12 นาเกษตร จันทร์เพ็ญ ยิ่งยืน  
๑5. นายเปรียบ เวียงคุต ส.อบต. 13 ขัวสูงสวรรค์ เปรียบ เวียงคุต  
๑6. นายศิริรัตน์ ไฮวัง ส.อบต. 15 แก้ง ศิริรัตน์ ไฮวัง  
 
รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม 

ลำดับ
ที ่

ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมาย
เหตุ 

1. นายนิรันดร โฮมวงศ์ นายก อบต.ศรีวิชัย นิรันดร โฮมวงศ ์  
2. นายกังวาน จันทมาลา รองนายก อบต.ศรีวิชัย กังวาน จันทมาลา  
3. นายอารมย์ แก้วศรีรัง รองนายก อบต.ศรีวิชัย อารมย์ แก้วศรีรัง  
4. นายอุทัย คชเคลื่อน เลขานุการนายก อบต.ศรีวิชัย อุทัย คชเคลื่อน  
5. นายวิทยา กาสุริย์ รองปลัด อบต.ศรีวิชัย วิทยา กาสุริย์  
6. นางสาวมะลีวัน วรรณวาส หัวหน้าสำนักปลัด อบต. มะลีวัน วรรณวาส  
7. นางสาวสุรีย์พร  เคลื่อนเมืองปัก ผู้อำนวยการกองคลัง สุรีย์พร  เคลื่อนเมืองปัก  
8. ว่าทีร่อ้ยตรีมิตรชัย  ไชยยศ ผู้อำนวยการกองช่าง มิตรชัย  ไชยยศ  
9. นางฉวีวรรณ  แก้วพรม ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ ฉวีวรรณ  แก้วพรม  

10. นายศักดิส์ิทธิ์  นามผา นิติกรชำนาญการ ศักดิ์สิทธิ์  นามผา  
๑1. นางอนงค์  โพธิราช หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน อนงค์  โพธิราช  
๑2. นางสาวมณีรัตน์  โคตรปัญญา นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ มณีรัตน์  โคตรปัญญา   



 ๒ 

๑3. นางวันทนา  คำพันธ์ นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ วันทนา  คำพันธ์  
14. นายกษิตินาถ สีสิทธิ์ เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน กษิตินาถ สีสิทธิ์  
15. นางสาวสุดารัตน์ อุตศาสตร์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สุดารัตน์ อุตศาสตร์  

 
ผู้รับฟังการประชุม    - ไม่มี -    
                              
เริ่มประชุมเวลา   09.๐๐  น. 
 
นายเด่นชัย เหง้าน้อย    กราบเรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย และท่านสมาชิกสภา อบต. 
เลขานุการสภาฯ           ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน บัดนี้ ถึงกำหนดเวลานัดหมายการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน 
                              ตำบลและสมาชิกสภา อบต. ได้มาครบองค์ประชุมตามความในมาตรา ๕๖ แห่ง 
                              พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง       
                              (ฉบับที่  ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒ และข้อ ๒๕ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยข้อบังคับ 
                              การประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๗   

    ขอเรียนเชิญท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ได้จุดธูปเทียนบูชาพระ
รัตนตรัยและดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป 

 

- ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย 
 
นายเธียรชัย พรหมทัน   ขอเชิญเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล อ่านประกาศเรียกประชุมสภาองค์การ
ประธานสภาฯ              บริหารส่วนตำบลศรีวิชัย  
 
นายเด่นชัย เหง้าน้อย      ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย 
เลขานุการสภาฯ            เรือ่ง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่สอง 
                              ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖5 
                           ตามท่ีสภาองคก์ารบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย ไดม้ีมติในการประชุมสภาองค์การบริหาร 
                                ส่วนตำบล ครั้งแรก เมื่อวันที่ 3 มกราคม พ.ศ. ๒๕๖5 โดยกำหนดให้มีการประชุมสภา 
                                สมัยสามัญประจำปี พ.ศ.๒๕๖5 ไว้เป็นสี่สมัย ตามบทบัญญัตแิห่งพระราชบัญญัติสภา 
                                ตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ รวมฉบบัแก้ไขเพ่ิมเติม มาตรา ๕๓ ซ่ึง 
                                ได้บัญญัติไว้ ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญสองสมัยหรือหลายสมัยแล้วแต่สภาองค์การ 
                                บริหารส่วนตำบลจะกำหนด แต่ต้องไม่เกินสี่สมัย วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปีให้ 
                                สภาองค์การบริหารส่วนตำบลกำหนด   

                                    สมัยประชุมสามัญสมัยหนึ่ง ๆ ให้มีกำหนดไม่เกิน ๑๕ วัน แต่ถ้าจะขยายเวลาออกไป 
                                อีกจะต้องได้รับอนุญาตจากนายอำเภอ   

                            อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๔ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การ  
                                 บริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ รวมฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม ประกอบระเบียบ  
                                 กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๒๒ จึง  
                                 เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี พ.ศ. 
                                 ๒๕๖5 ตั้งแต่วันที่ 15 - 30 เมษายน พ.ศ. ๒๕๖5 มีกำหนด ๑๕ วัน  

                           จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 



 ๓ 

                  ประกาศ   ณ   วันที่  8  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๖5 
 
 

            ( นายเธียรชัย พรหมทัน ) 
             ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย 
 
นายเธียรชัย  พรหมทัน   ขอขอบคุณเลขานุการสภา อบต.ที่ได้อ่านประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่สอง 
ประธานสภาฯ               ประจำปี พ.ศ.๒๕๖5 เรียน ท่านนายกองคก์ารบริหารส่วนตำบลศรีวิชัยพร้อมคณะ   
                                สมาชิกสภา อบต. หัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ทุกท่าน วันนี้เป็นการประชุมสภา 

 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.๒๕๖5 ขณะนี้ 
                                สมาชิกสภา อบต. ไดม้าครบองค์ประชุมแล้ว  ผมขอเปิดการประชุมและดำเนินการตาม 
                                ระเบียบวาระการประชุมสภาอบต. ต่อไป  
 
 ระเบียบวาระที่   ๑  เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 
นายเธียรชัย  พรหมทัน   การประชุมวันนี้สมาชิกสภา อบต. มาประชุมครบองค์ประชุมแล้ว ทั้งหมด 16 ท่าน 
ประธานสภาฯ              ระเบียบวาระท่ี ๑ ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  
                               -ไม่มี- 
 
ระเบียบวาระท่ี   ๒  เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล   
                                 การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 พ.ศ.๒๕65 เมื่อวันที่  
                                 17 มีนาคม 2565 
 
นายเธียรชัย พรหมทัน    ขอเชิญท่านเปรียบ เวียงคุต ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้รายงานให้ 
ประธานสภาฯ              สภา อบต.ทราบ 
 
นายเปรียบ เวียงคุต       เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย กระผมนายเปรียบ เวียงคุต สมาชิก           
ประธานกรรมการ         สภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย 
ตรวจรายงานการประชุม        ตามท่ีคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  ไดพิ้จารณาตรวจรายงานการ   
                              ประชุมสภาองคก์ารบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 พ.ศ.๒๕65 เมื่อวันที่  
                              17 มีนาคม 2565                             

บัดนี้ คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ปรากฏ
ว่าไม่มีรายการแก้ไข รายละเอียดตามเอกสารที่ได้เสนอเข้าสู่สภาเพ่ือร่วมกันพิจารณา
ตรวจสอบ และรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย สมัย
ดังกล่าวต่อไป 

  

    จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
     (ลงชื่อ)     เปรียบ เวียงคุต    ประธานคณะกรรมการ 
                                 ( นายเปรียบ เวียงคตุ ) 
                              ส.อบต. ม.13   
 



 ๔ 

     (ลงชื่อ)    จันทร์เพ็ญ ยิ่งยืน      กรรมการ 
                      ( นายจันทร์เพ็ญ ยิ่งยืน ) 
                              ส.อบต. ม. ๑2 
 
     (ลงชื่อ)        ศิริรัตน์ ไฮวัง         กรรมการ 
                                    ( นายศิริรัตน์ ไฮวัง )  
                               ส.อบต. ม.๑5 
 
นายเธียรชัย พรหมทัน ขอบคุณท่านประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา  ท่านเปรียบ เวียงคุต   
ประธานสภาฯ              ทีไ่ด้เสนอบันทึกการตรวจร่างรายงานการประชุมเข้าสู่สภา มีสมาชิกสภา อบต. ท่านใด   
                               จะแก้ไขเพ่ิมเติมไหมครับ ถ้ามีก็ขอเชิญครับ ก็ไม่มีท่านใดจะแก้ไขเพ่ิมเติม ผมก็ขอถามมติ 
                               ทีป่ระชุมเลยนะครับ ท่านใดรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล     
                               ศรวีิชัย สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 พ.ศ.๒๕65 เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2565 โปรดยกมือขึ้น 
                               ครับ    
 
มติทีป่ระชุม  รับรองรายงานการประชมุเป็นเอกฉันท์  

 
ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่อง เสนอญัตติของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย    
           3.1 ญัตติที่ 1 ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย รายการ 
                                   ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด)  
 
นายเธียรชัย พรหมทัน ระเบียบวาระท่ี ๓ ข้อ ๓.1 เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย  
ประธานสภาฯ              รายการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) ขอเชิญท่านนายกองค์การบรหิารส่วนตำบล  
                               ศรีวิชัย แถลงญัตติหรือชี้แจงหลักการ เหตุผล ความจำเป็นในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำ 
                               ชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในครัง้นี้ให้ที่ประชุมได้รับทราบ เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการ 
                               พิจารณา 
 
นายนิรันดร โฮมวงศ์      เรียน  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
นายก อบต.ศรีวิชัย        ศรีวิชัยผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผมขออนุญาตให้หัวหน้าสำนักปลัดเป็นผู้ชี้แจงหลักการ เหตุผล  
                              และความจำเป็นให้ที่ประชุมได้รับทราบ 
 
นางสาวมะลีวัน วรรณวาส เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย และท่านสมาชิกสภา อบต.  
หัวหน้าสำนักปลัด           ผู้ทรงเกียรติทกุท่าน ดิฉันนางสาวมะลีวัน วรรณวาส หัวหน้าสำนักปลัด ขออนุญาตชี้แจง 
                                หลักการ เหตุผล ความจำเป็นในการขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ 
                                รายจ่าย รายการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ดังนี้ 
         ขอเสนอญัตติ ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย รายการ 
                                 คอมพิวเตอร์ระบบตั้งโต๊ะสำหรับประมวลผล โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
                      ๑.คอมพิวเตอร์ระบบตั้งโต๊ะ สำหรับประมวลผล  
                 ข้อความเดิม 
                 แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทัว่ไป หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ 
                                    คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ รายการคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะสำหรับประมวลผล  
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                                    จำนวน 23,000 บาท มีคุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังนี้ 
                 -มีหน่วยประมวลผลกลาง (cpu) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) โดยมีสัญญาณ  
                                     ความเร็วนาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 1.6 GHZ และมีเทคโนโลยีเพ่ิมสัญญาณนาฬิกา 
                                     ได้ในกรณีทีต่้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูงจำนวน 1 หน่วย 
                 -มีหน่วยประมวลผลกลาง (cpu) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ 
                                     เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 6 MB  
                 -มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งหรือดีกว่า ดังนี้ 
                 1.มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดตั้งอยู่บนแผงวงจรหลักท่ีมีความสามารถในการ  
                                       ใช้หน่วยความจำแยกจากหน่วยความจำหลัก ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB 
                 -มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่ามีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB 
                 -มีหน่วยจัดเก็บข้อมลู ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด   
                                     solid state drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB จำนวน 1 หน่วย 
                 -มี DVD-RW หรือดีกว่า แบบติดตั้งภายใน (internal) หรือ-ภายนอก (external)  
                                     จำนวน 1 หน่วย 
                 -มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (network interface) แบบ 10/100/1000 base-t  
                                     หรือดีกว่าจำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
                 -มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อย 
                                     กว่า 3 ช่อง  
                 -มีแป้นพิมพ์และเมาส์ 
                                    -มีจอแสดงภาพในตัวและมีขนาดไม่น้อยกว่า 21 นิ้ว ความละเอียดแบบ FHD  
                                     (1920x1080)  
                 -สามารถใช้งาน Wifi (IEEE 802.11 b,g,n,ac) และ Bluetooth 
                  ตั้งตามมาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563  
 
                       ข้อความใหม่ 
                        แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ 
                                    คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ รายการคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะสำหรับประมวลผล  
                                    จำนวน 23,000 บาท มีคุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังนี้ 
                 -มีหน่วยประมวลผลกลาง (cpu) ไม่น้อยกว่า 6 แกนหลัก (6 core) และ 12 แกน 
                                     เสมือน(12 Thread) และมีเทคโนโลยีเพ่ิมสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ 
                                     ความสามารถในการประมวลผลสูง(Turbo Boost หรือ Max Boost) โดยมีสัญญาณ 
                                     ความเร็วนาฬิกาสูงสุด ไม่น้อยกว่า 3.6 GHZ จำนวน 1 หน่วย 
                 -มีหน่วยประมวลผลกลาง (cpu) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ 
                                     (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB  
                 -มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งหรือดีกว่า ดังนี้ 
                  1.มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดตั้งอยู่บนแผงวงจรหลักท่ีมีความสามารถใน 
                                        การใช้หน่วยความจำแยกจากหน่วยความจำหลัก ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB 
                  2.มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำหลัก 
                                        ในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB 
                 -มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่ามีขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB 
                 -มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด  
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                                     solid state drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB จำนวน 1 หน่วย 
                 -มี DVD-RW หรือดีกว่า แบบติดตั้งภายใน (internal) หรือ-ภายนอก (external)  
                                     จำนวน 1 หน่วย 
                 -มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (network interface) แบบ 10/100/1000 base-t  
                                     หรือดีกว่าจำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
                 -มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อย 
                                     กว่า 3 ช่อง  
                 -มีแป้นพิมพ์และเมาส์ 
                 -มีจอแสดงภาพในตัวและมีขนาดไม่น้อยกว่า 21 นิ้ว ความละเอียดแบบ FHD  
                                     (1920x1080)  
                 -สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wifi (IEEE 802.11 ac) และ Bluetooth 
                  ตั้งตามมาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือนธันวาคม 2564  
         โดยมีเหตุผล ความจำเป็นเนื่องจากข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
                                 งบประมาณ พ.ศ.2565 ไดต้ั้งงบประมาณเพ่ือจัดซื้อคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะสำหรับ 
                                 ประมวลผล จำนวน 23,000 บาท ซึ่งรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของเครื่อง 
                                 คอมพิวเตอร์ได้ตั้งตามมาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 ปัจจุบัน 
                                 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของเครื่องคอมพิวเตอร์ไดม้ีการเปลี่ยนแปลงไป โดย 
                                 รายละเอียด  คุณลักษณะเฉพาะปัจจุบันไดต้ั้งตามมาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือนธันวาคม  
                                 2564 ทำให้องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัยไม่สามารถจัดซื้อคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ 
                                 สำหรับประมวลผลได้ จึงมีความจำเป็นต้องขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง 
                                 งบประมาณรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะเครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะขึ้นใหม่เพ่ือให้ 
                                 สามารถจัดซือ้ได้ 

                           ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน 
                                 ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๒9 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในงบ 
                                 ลงทุน ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็น 
                                 อำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น    
                  ขอสภาแห่งนี้ได้โปรดพิจารณาต่อไป รายละเอียดปรากฏตามเอกสารทีไ่ด้แจกให้ 
                                 สมาชิกสภาทุกท่าน 
 
นายเธียรชัย พรหมทัน  ขอบคุณท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัยและหัวหน้าสำนักปลัด ที่ได้ชี้แจง
ประธานสภาฯ              เหตุผล ความจำเป็นให้ที ่ประชุมได้รับทราบ มีสมาชิกท่านใดสงสัยและมีความประสงค ์ 
                               จะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ ถา้ไม่มี ผมขอถามมติที่ประชุมว่าตามที่นายกองค์การบริหาร   
                               ส่วนตำบลศรีวิชัย ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย รายการ  
                               คอมพิวเตอร์ระบบตั้งโต๊ะสำหรับประมวลผล ทีป่ระชุมมคีวามเห็นอย่างไร หากเหน็ชอบ 
                               และอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายรายการดังกล่าว โปรดยกมือ 
                               ขึ้นครับ 
     
มติที่ประชุม  เห็นชอบเอกฉันท ์( เห็นชอบ 15 เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง )  
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                               ๓.2 ญัตติที่ 2 ขอโอนลดงบประมาณเพื่อโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่เพื่อจัดซื้อโต๊ะ  
                                     เก้าอ้ี และโทรศัพท์เคลื่อนที่ (สำนักปลัด)       
                             
นายเธียรชัย พรหมทัน    ระเบียบวาระท่ี ๓ ข้อ ๓.2 เรื่อง ขอโอนลดงบประมาณเพ่ือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
ประธานสภาฯ              เพ่ือจัดซื้อเก้าอ้ี และโทรศัพท์เคลื่อนที่ (สำนักปลัด) ขอเชิญท่านนายกองค์การบรหิารส่วน 
                               ตำบลศรีวิชัย แถลงญัตติหรือชี้แจงหลักการ เหตุผล ความจำเป็นในการโอนลดงบประมาณ 
                               ในครั้งนี้ให้ที่ประชุมได้รับทราบ เพ่ือเป็นข้อมลูประกอบการพิจารณา 
 
นายนิรันดร โฮมวงศ์      เรียน  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
นายก อบต.ศรีวิชัย        ศรีวิชัยผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผมขออนุญาตให้หัวหน้าสำนักปลัดเป็นผู้ชี้แจงหลักการ เหตุผล  
                              และความจำเป็นให้ที่ประชุมได้รับทราบ 
 
นางสาวมะลีวัน วรรณวาส เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย และท่านสมาชิกสภา อบต.  
หัวหน้าสำนักปลัด           ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉันนางสาวมะลีวัน วรรณวาส หัวหน้าสำนักปลัด ขออนุญาตชี้แจง 
                                หลักการ เหตุผล ความจำเป็นในการขออนุมัติโอนลดงบประมาณรายจ่ายเพื่อโอนไปตั้ง                   
                                จ่ายเป็นรายการใหมใ่นหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ โดยมี 
                                รายละเอียด ดังนี้ 
   ๑.โต๊ะทำงานเหล็ก  
           โอนลด  
                      แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดเงินเดือน ประเภท ค่าตอบแทน   
                               ประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
                               ตั้งไว้ 2,836,800 บาท คงเหลือ 2,154,406.93 บาท โอนลด 6,990 บาท คงเหลือ  
                               2,147,416.93 บาท  
          โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
          แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์สำนักงาน   
                               รายการ โต๊ะทำงานเหล็ก จำนวน 1 ตัว ราคา 6,990 บาท รายละเอียด โต๊ะทำงานเหล็ก 
                               ขนาด 5 ฟุต 
         โดยมีเหตุผลความจำเป็นเนื่องจากแผนอัตรากำลังของสำนักปลัด ได้กำหนดตำแหน่ง 
                               นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ ซึ่งขณะนี้ทราบว่าผู้ที่สอบบรรจุได้ ไดเ้ดินทางไปรายงาน 
                               ตัว ที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแล้ว คาดว่าจะมาบรรจุและแต่งตั้งที่องค์การบริหาร 
                               ส่วนตำบลศรีวิชัยประมาณเดือนมิถุนายน 2565 ดังนั้นเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม 
                               และเพ่ือให้เจ้าหน้าที่ที่มาบรรจุใหม่มีโต๊ะสำหรับทำงาน จึงมีความจำเป็นที่จะต้องจัดซื้อ 
                               โต๊ะเหล็กใหม่จำนวน 1 ตัว เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน 
 
   2.เก้าอ้ีแบบมีล้อเลื่อน 
   โอนลด 
   แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดเงินเดือน ประเภทค่าตอบแทน  
                               ประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
                               ตั้งไว้ 2,836,800 บาท คงเหลือ 2,147,416.93 บาท โอนลด 2,990 บาท คงเหลือ  
                               2,144,426.93 บาท 
 



 ๘ 

   โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
          แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์สำนักงาน  
                               รายการเก้าอ้ีแบบมีล้อเลื่อน จำนวน 1 ตัว ราคา 2,990 บาท 
        โดยมีเหตุผลและความจำเป็นดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้นคือเนื่องจากแผนอัตรากำลังของ  
                                สำนักปลัด ได้กำหนดตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ ซึ่งขณะนี้ทราบว่าผู้ที่ 
                                สอบบรรจุได้ ไดเ้ดินทางไปรายงานตัว ที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแล้ว คาดว่าจะ 
                                มาบรรจุและแต่งตั้งท่ีองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัยประมาณเดือนมิถุนายน 2565  
                                ดังนั้นเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและเพ่ือให้เจ้าหน้าที่ที่มาบรรจุใหม่มีเก้าอ้ีสำหรับนั่ง 
                                ทำงาน จึงมีความจำเป็นที่จะต้องจัดซื้อเก้าอ้ีแบบมีล้อเลื่อนใหม่ จำนวน 1 ตัว เพื่อใช้ใน 
                                การปฏิบัติงาน 
 
   3.โทรศัพท์เคลื่อนที่แบบสมาร์ทโฟน 
             3.1 โอนลด แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดเงินเดือน ประเภท 
                                ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครอง 
                                ส่วนท้องถิ่น ตั้งไว้ 2,836,800 บาท คงเหลือ 2,144,426.93 บาท โอนลด 10,000  
                                บาท คงเหลือ 2,134,426.93 บาท  
   โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
   แผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน หมวดค่าครุภัณฑ์   
                               ประเภท ครุภัณฑ์สำนักงาน รายการ โทรศัพท์เคลื่อนที่แบบสมาร์ทโฟน จำนวน 1 เครื่อง  
                               เป็นเงิน 10,000 บาท (ตั้งตามราคาท้องตลาด) 
   3.2 โอนลด แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดเงินเดือน ประเภท  
                               ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครอง 
                               ส่วนท้องถิ่น ตั้งไว้ 2,836,800 บาท คงเหลือ 2,134,426.93 บาท โอนลด 10,000  
                               บาท คงเหลือ 2,124,426.93 บาท  
   โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
            แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หมวดค่าครุภัณฑ์  
                               ประเภท ครุภัณฑ์สำนักงาน รายการ โทรศัพท์เคลื่อนที่แบบสมาร์ทโฟน จำนวน 1 เครื่อง  
                               เป็นเงิน 10,000 บาท (ตั้งตามราคาท้องตลาด) 
        โดยมีเหตุผลและความจำเป็นเนื่องจากโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่หน่วยกู้ชีพและพนักงาน 
                                ดับเพลิงใช้ในปัจจุบันเป็นโทรศัพทเ์คลื่อนที่รุ่นเกา่ จัดซื้อโดยใช้เงินนอกงบประมาณ  
                                ราคาเครื่องละประมาณ 2,000-3,000 บาท ปัจจุบันมีสภาพชำรุดทรุดโทรมเพราะใช้ 
                                งานมานานและเป็นเทคโนโลยีแบบเก่าซ่ึงไม่เหมาะสมกับการติดต่อประสานงานใน 
                                ปัจจุบันที่มีการใช้แอพพลิเคชั่นต่างๆ เข้ามาใช้ในการติดต่อสื่อสาร ดังนั้นให้การบริการ 
                                ประชาชนสะดวก รวดเร็ว ทันสมัยและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จึงมีความจำเป็นที่ 
                                จะต้องจัดซื้อโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบสมาร์ทโฟนเพ่ือให้หน่วยกู้ชีพและพนักงานดับเพลิง   
                                ใช้ในการปฏิบัติราชการ   

                           ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน    
                                 ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๓ ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอน 
                                 เพ่ิม โอนลดที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  
                                 ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 
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                  ขอสภาแห่งนี้ได้โปรดพิจารณาต่อไป รายละเอียดปรากฏตามเอกสารทีไ่ด้แจกให้ 
                                 สมาชิกสภาทุกท่าน 
 
นายเธียรชัย พรหมทัน  ขอบคุณท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัยและหัวหน้าสำนักปลัด ที่ได้ชี้แจง
ประธานสภาฯ              เหตุผล ความจำเป็นให้ทีป่ระชุมได้รับทราบ มีสมาชิกท่านใดสงสัยและมีความประสงค ์ 
                               จะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ ถ้าไม่มี ผมขอถามมติที่ประชุมว่า ตามท่ีนายกองค์การบริหาร   
                               ส่วนตำบลศรีวิชัย ขอโอนลดงบประมาณเพ่ือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่จำนวน 3  
                               รายการข้างต้น รวมเป็นเงินงบประมาณ จำนวน 29,980 บาท ที่ประชุมมีความคิดเห็น 
                               อย่างไร หากเหน็ชอบให้โอนงบประมาณ โปรดยกมือขึ้นครับ 
      
มติที่ประชุม  เห็นชอบเอกฉันท ์( เห็นชอบ 15 เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง )  
 
                              3.3 ญัตติที ่3 ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย รายการ 
                                    ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองช่าง)   
 
นายเธียรชัย พรหมทัน ระเบียบวาระท่ี ๓ ข้อ ๓.3 เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย  
ประธานสภาฯ              รายการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองช่าง) ขอเชิญท่านนายกองค์การบรหิารส่วนตำบล  
                               ศรีวิชัย แถลงญัตติหรือชี้แจงหลักการ เหตุผล ความจำเป็นในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำ 
                               ชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในครัง้นี้ให้ที่ประชุมได้รับทราบ เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการ 
                               พิจารณา 
 
นายนิรันดร โฮมวงศ์      เรียน  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
นายก อบต.ศรีวิชัย        ศรีวิชัยผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผมขออนุญาตใหผู้้อำนวยการกองช่างเป็นผู้ชี้แจงหลักการ  
                               เหตุผลและความจำเป็นให้ที่ประชุมได้รับทราบ 
 
ว่าที่ รต.มิตรชัย ไชยยศ   เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย และท่านสมาชิกสภา อบต.  
ผอ.กองช่าง                 ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมว่าที่ร้อยตรีมิตรชัย ไชยยศ ผู้อำนวยการกองช่าง ขออนุญาต 
                               ชี้แจงหลักการ เหตุผล ความจำเป็นในการขออนุมัตแิก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ 
                               รายจ่าย รายการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ดังนี้ 

                                     ขอเสนอญัตติ ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย รายการจัดซื้อ 
                                 เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19  
                                 นิ้ว) โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
                      ๑.คอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบท่ี 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า    
                                  19 นิ้ว) 
      ข้อความเดิม 
      แผนงานเคหะและชุมชน งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ ค่าจัดซื้อ  
                                เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19  
                                นิ้ว) จำนวน 3 เครื่องๆละ 30,000 บาท รวมเป็นเงิน 90,000 บาท มีคุณลักษณะ 
                                พ้ืนฐาน ดังนี้ 
   -มีหน่วยประมวลผลกลาง (cpu) ไม่น้อยกว่า 6 แกนหลัก (6 core) โดยมีความเร็ว   
                                สัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 3.0 GHZ และมีเทคโนโลยีเพ่ิมสัญญาณนาฬิกาได้ใน 
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                                กรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูงจำนวน 1 หน่วย 
   -มีหน่วยประมวลผลกลาง (cpu) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ  
                                (Level) เดียวกนั ขนาดไม่น้อยกว่า 12 MB  
   -มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งหรือดีกว่า ดังนี้ 
   1.เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจำขนาดไม่น้อยกว่า 2   
                                  GB หรือ 
   2.มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตัง้อยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลางแบบ   
                                  Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาด 
                                  ไมน่้อยกว่า 2 GB หรือ 
   3.มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำหลักในการ  
                                  แสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB 
   -มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB 
   -มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 2 TB หรือชนิด  
                                solid state drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 480 GB จำนวน 1 หน่วย 
   -มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย 
   -มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (network interface) แบบ 10/100/1000 base-t   
                                หรือดีกว่าจำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
   -มีช่องเชื่อมต่อ (interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 3 ช่อง  
   -มีแป้นพิมพ์และเมาส์ 
   -มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย  
                                (เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับ  
                                เดือนพฤษภาคม 2563 ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563) 
   
          ข้อความใหม่ 
          แผนงานเคหะและชุมชน งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ ค่าจัดซื้อ  
                               เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19   
                               นิ้ว) จำนวน 3 เครื่องๆละ 30,000 บาท รวมเป็นเงิน 90,000 บาท มีคุณลักษณะ 
                               พ้ืนฐาน ดังนี้ 
   -มีหน่วยประมวลผลกลาง (cpu) ไม่น้อยกว่า 8 แกนหลัก (8 core) และ 16 แกนเสมือน  
                                (16 Thread) และมีเทคโนโลยีเพ่ิมสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถใน  
                                การประมวลผลสูง(Turbo Boost หรือ Max Boost) โดยมีความเร็วนาฬิกาสูงสุด ไม่น้อย 
                                กว่า 4.3 GHZ จำนวน 1 หน่วย 
   -มีหน่วยประมวลผลกลาง (cpu) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ 
                                (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB  
   -มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งหรือดีกว่า ดังนี้ 
           1.เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจำ ขนาดไม่น้อยกว่า  
                                  2 GB 
   2.มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ  
                                  Graphics Processing Unit ทีส่ามารถใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาด 
                                  ไมน่้อยกว่า 2 GB หรือ 
 



 ๑๑ 

   3.มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำหลักในการ 
                                  แสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB 
   -มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB 
   -มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 2 TB หรือชนิด  
                                solid state drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 480 GB จำนวน 1 หน่วย 
   -มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย 
   -มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (network interface) แบบ 10/100/1000 base-T  
                                หรือดีกว่าจำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
   -มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่นอ้ยกว่า  
                                3 ช่อง  
   -มีแป้นพิมพ์และเมาส์ 
   -มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย 
                                (เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับ  
                                เดือนธันวาคม 2564 ประกาศ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564) 

                  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน 
                                 ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๒9 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในงบ 
                                 ลงทุน ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรอืเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็น 
                                 อำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น                  
         โดยมีเหตุผล ความจำเป็นเนื่องจากข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี  
                                 งบประมาณ พ.ศ.2565 ไดต้ั้งงบประมาณเพ่ือจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงาน 
                                 ประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 3 เครื่องๆละ  
                                 30,000 บาท รวมเป็นเงิน 90,000 บาท ซึ่งรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของเครื่อง 
                                 คอมพิวเตอร์ได้ตั้งตามมาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 ปัจจุบัน 
                                 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของเครื่องคอมพิวเตอร์ไดม้ีการเปลี่ยนแปลงไป โดย 
                                 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะปัจจุบันไดต้ั้งตามมาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือนธันวาคม  
                                 2564 ทำให้กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัยไม่สามารถจัดซื้อเครื่อง 
                                 คอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 ได้ จึงมีความจำเป็นต้องขออนุมัติแก้ไข 
                                 เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะเครื่องคอมพิวเตอร์ 
                                 สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2 ขึ้นใหม่เพ่ือให้สามารถจัดซื้อได้ 

                           ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน 
                                 ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๒9 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในงบ 
                                 ลงทุน ที่ทำใหล้ักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็น 
                                 อำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น    
                  ขอสภาแห่งนี้ได้โปรดพิจารณาต่อไป รายละเอียดปรากฏตามเอกสารทีไ่ด้แจกให้ 
                                 สมาชิกสภาทุกท่าน 
 
นายเธียรชัย พรหมทัน    ขอบคุณท่านนายกองคก์ารบริหารส่วนตำบลศรวีิชัยและผู้อำนวยการกองช่าง ทีไ่ด้ชี้แจง 
ประธานสภาฯ              เหตุผลความจำเป็นให้ทีป่ระชุมได้รับทราบ มีสมาชิกท่านใดสงสัยและมีความประสงค ์ 
                               จะอภิปรายเพ่ิมเติมหรือไม่ ถ้าไม่มี ผมขอถามมติที่ประชุมว่าตามที่นายกองค์การบริหาร   
                               ส่วนตำบลศรีวิชัย ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย รายการ  



 ๑๒ 

                               เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19   
                               นิ้ว) จำนวน 3 เครื่องๆละ 30,000 บาท รวมเป็นเงิน 90,000 บาท ทีป่ระชุมม ี
                               ความเห็นอย่างไร หากเห็นชอบและอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ 
                               รายจ่ายรายการดังกล่าว โปรดยกมือขึ้นครับ 
     
มติที่ประชุม  เห็นชอบเอกฉันท ์( เห็นชอบ 15 เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง )  
   3.4 ญัตติที ่4 ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย รายการ 
                                    ครุภัณฑค์อมพิวเตอร์ (กองคลัง)  
 
นายเธียรชัย พรหมทัน ระเบียบวาระท่ี ๓ ข้อ ๓.4 เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย  
ประธานสภาฯ              รายการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองคลัง) ขอเชิญท่านนายกองค์การบรหิารส่วนตำบล  
                               ศรีวิชัย แถลงญัตติหรือชี้แจงหลักการ เหตุผล ความจำเป็นในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำ 
                               ชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในครัง้นี้ให้ที่ประชุมได้รับทราบ เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการ 
                               พิจารณา 
 
นายนิรันดร โฮมวงศ์      เรยีน  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
นายก อบต.ศรีวิชัย        ศรีวิชัยผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผมขออนุญาตใหผู้้อำนวยการกองคลังเป็นผู้ชี้แจงหลักการ  
                               เหตุผลและความจำเป็นให้ที่ประชุมได้รับทราบ 
 
นางสาวสุรีย์พร เคลื่อนเมืองปัก เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย และท่านสมาชิกสภา อบต.  
ผอ.กองคลัง                ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉันนางสาวสุรีย์พร เคลื่อนเมืองปัก ผู้อำนวยการกองคลัง ขออนุญาต 
                              ชี้แจงหลักการ เหตุผล ความจำเป็นในการขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ 
                              รายจ่าย รายการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ดังนี้ 

                                     ขอเสนอญัตติ ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย รายการ 
                                เครื่องคอมพิวเตอร์ All In one สำหรับงานประมวลผลและเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก  
                                สำหรับงานประมวลผล โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
          ๑.เครื่องคอมพิวเตอร์ All In one สำหรับงานประมวลผล 
      ข้อความเดิม 
      แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบลงทุน ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All  
                               In one สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง ราคา 23,000 บาท  และค่าจัดซื้อ 
                               เครือ่งคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล 22,000 บาท 
   เครื่องคอมพิวเตอร์ All In one สำหรับงานประมวลผล ราคา 23,000 บาท  
                               คุณลักษณะพ้ืนฐาน 
   -มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า ๔ แกนหลัก (๔ core) โดยมีความเร็ว 
                                สญัญาณนาฬิกา พ้ืนฐานไม่น้อยกว่า ๑.๖ GHz และมีเทคโนโลยีเพ่ิมสัญญาณนาฬิกาได้ใน 
                                กรณีท่ีต้องใช้ความสามารถใน การประมวลผลสูง จำนวน ๑ หน่วย  
   -หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ  
                                 (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า ๖ MB 
   -มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้  
   1.มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดตั้งอยู่บนแผงวงจรหลักท่ีมีความสามารถในการใช้  
                                  หน่วยความจำแยกจากหน่วยความจำหลักขนาดไม่น้อยกว่า ๒ GB  



 ๑๓ 

   2.มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำหลักในการ  
                                  แสดง ภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๒ GB  
   -มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR๔ หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า ๔ GB  
   -มีหน่วยจัดเกบ็ข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑ TB หรือ ชนิด   
                                 Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๒๕๐ GB จำนวน ๑ หน่วย  
   -มี DVD-RW หรือดีกว่า แบบติดตั้งภายใน (Internal) หรอืภายนอก (External) จำนวน  
                                ๑ หน่วย  
   -มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ ๑๐/๑๐๐/๑๐๐๐ Base-T  
                                หรือดีกว่า จำนวน ไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง  
   -มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB ๒.๐ หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า ๓ ช่อง  
   -มีแป้นพิมพ์และเมาส์ 
   -มีจอแสดงภาพในตัว และมีขนาดไม่น้อยกว่า ๒๑ นิ้ว ความละเอียดแบบ FHD (๑๙๒๐x  
                                ๑๐๘๐) 
    -สามารถใช้งาน Wi-Fi (IEEE ๘๐๒.๑๑b, g, n, ac) และ Bluetooth 

                                (เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับ  
                                เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓ ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓) 
 
                      ข้อความใหม่ 
             เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล ราคา ๒๓,๐๐๐ บาท 
    คุณลักษณะพืน้ฐาน  
   -มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า ๖ แกนหลัก (๖ core) และ ๑๒ แกนเสมือน  
                                (๑๒ Thread) และมีเทคโนโลยีเพ่ิมสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถใน 
                                การประมวลผลสูง (Turbo Boost หรือ Max Boost) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกา 
                                สูงสุด ไม่น้อยกว่า ๓.๖ GHz จำนวน ๑ หน่วย  
   -หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ  
                                 (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า ๘ MB  
   -มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้  
   1.มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดตั้งอยู่บนแผงวงจรหลักท่ีมีความสามารถในการใช้   
                                  หน่วยความจำแยกจากหน่วยความจำหลักขนาดไม่น้อยกว่า ๒ GB  
   2.มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำหลักในการ 
                                  แสดง ภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๒ GB  
   -มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR๔ หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า ๘ GB  
   -มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑ TB หรือ ชนิด  
                                Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๒๕๐ GB จำนวน ๑ หน่วย  
   -มี DVD-RW หรือดีกว่า แบบติดตั้งภายใน (Internal) หรือภายนอก (External) จำนวน  
                                ๑ หน่วย 
   -มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ ๑๐/๑๐๐/๑๐๐๐ Base-T  
                                หรอืดีกว่า จำนวน ไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง 
   -มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB ๒.๐ หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า ๓ ช่อง  
   -มีแป้นพิมพ์และเมาส์  
 



 ๑๔ 

   -มีจอแสดงภาพในตัว และมีขนาดไม่น้อยกว่า ๒๑ นิ้ว ความละเอียดแบบ FHD (๑๙๒๐x 
                                ๑๐๘๐)  
   -สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE ๘๐๒.๑๑ ac) และ Bluetooth 
                                (เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับ  
                                 เดือน ธันวาคม ๒๕๖๔ ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๔) 
        โดยมีเหตุผลและความจำเป็นเนื่องจากข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
                                 งบประมาณ พ.ศ.2565 ไดต้ั้งงบประมาณเพ่ือจัดซื้อเครือ่งคอมพิวเตอร์ All In one  
                                สำหรับงานประมวลผล ซึ่งรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของเครื่องคอมพิวเตอร์ได้ตั้ง 
                                ตามมาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 ปัจจุบันรายละเอียดคุณ  
                                ลักษณะเฉพาะของเครื่องคอมพิวเตอร์ไดม้ีการเปลี่ยนแปลงไป โดยรายละเอียด  
                                คุณลักษณะเฉพาะปัจจุบันไดต้ั้งตามมาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือนธันวาคม 2564 ทำให้ 
                                กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัยไมส่ามารถจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In  
                                one สำหรับงานประมวลผลได้ จึงมีความจำเป็นต้องขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง 
                                งบประมาณ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะเครื่องคอมพิวเตอร์ All In one สำหรับงาน 
                                ประมวลผลขึ้นใหม่เพ่ือให้สามารถจัดซื้อได ้

 
   2.เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล 
   ข้อความเดิม   
             เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล * ราคา ๒๒,๐๐๐ บาท  
                      คุณลักษณะพื้นฐาน  
   -มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า ๔ แกนหลัก (๔ core) จำนวน ๑ หน่วย โดย 
                                มีคุณลักษณะ อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้  
   1.ในกรณีที่มีหน่วยความจำ แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาด 
                                  ไมน่้อยกว่า ๔ MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า ๒.๓ GHz และมี   
                                  หน่วยประมวลผลด้านกราฟิก (Graphics Processing Unit) ไม่น้อยกว่า ๑๐ แกน หรือ  
   2.ในกรณีที่มีหน่วยความจำ แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาด  
                                  ไมน่้อยกว่า ๖ MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า ๑.๘ GHz และมี 
                                  เทคโนโลยี เพ่ิมสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง 
   -มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR๔ หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า ๘ GB 
   -มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑ TB หรือ ชนิด  
                                Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๒๕๐ GB จำนวน ๑ หน่วย 
   -มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า ๑,๓๖๖ x ๗๖๘ Pixel และมีขนาดไม่น้อย 
                                กว่า ๑๒ นิ้ว  
   -มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB ๒.๐ หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า ๓ ช่อง 
   -มีช่องเชื่อมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง  
   -มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ ๑๐/๑๐๐/๑๐๐๐ Base-T  
                                หรือดีกว่า จำนวน ไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง  
   -สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE ๘๐๒.๑๑b, g, n, ac) และ Bluetooth 
                                (เกณฑ์ราคากลางและคณุลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับ 
                                 เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓ ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓) 

 



 ๑๕ 

                      ข้อความใหม่ 
             เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล * ราคา ๒๒,๐๐๐ บาท  
                      คุณลักษณะพื้นฐาน  
   -มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า ๔ แกนหลัก (๔ core) และ ๘ แกนเสมือน  
                                (๘ Thread) และมีเทคโนโลยีเพ่ิมสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการ 
                                ประมวลผลสูง (Turbo Boost หรือ Max Boost) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุด  
                                ไม่น้อยกว่า ๔ GHz จำนวน ๑ หน่วย  
   -หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ  
                                (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า ๘ MB 
   -มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR๔ หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า ๘ GB 
   -มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑ TB หรือ ชนิด     
                                Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๒๕๐ GB จำนวน ๑ หน่วย  
   -มีจอภาพท่ีรองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า ๑,๓๖๖ x ๗๖๘ Pixel และมีขนาดไม่น้อย 
                                กว่า ๑๒ นิ้ว  
   -มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB ๒.๐ หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า ๓ ช่อง 
   -มีช่องเชื่อมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ช่อง 
   -มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ ๑๐/๑๐๐/๑๐๐๐ Base-T  
                                หรือดีกว่า แบบ ติดตั้งภายใน (Internal) หรือภายนอก (External) จำนวนไม่น้อยกว่า ๑  
                                ช่อง  
   -สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE ๘๐๒.๑๑ ac) และ Bluetooth 
                                (เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับ 
                                เดือน ธันวาคม ๒๕๖๔ ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๔)  
         โดยมีเหตุผลความจำเป็นในการจัดซื้อเพ่ือใช้ในงานพัฒนารายได้ของเจ้าพนักงาน  
                                 จัดเก็บรายได้ กองคลัง ซึ่งปัจจุบันมีการบันทึกโปรแกรมแผนที่ภาษีและข้อมูลผู้เสียภาษ ี
                                 ไว้ในระบบคอมพิวเตอร์ทั้งหมด ระบบจะสามารถแสดงข้อมูลของผู้เสียภาษีไดแ้บบ 
                                 เรียลไทม์ เจ้าหน้าทีส่ามารถพกพาติดตัวเพ่ือใช้ในการลงพื้นที่ได้จัดเก็บภาษีจาก 
                                 ประชาชนผู้เสียภาษีท้ัง 16 หมู่บ้าน แตค่อมพิวเตอร์ที่กองคลังใช้ในปัจจุบันเป็น 
                                 คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ ซ่ึงมีขนาดใหญ่ ไม่สามารถพกติดตัวได้และไม่เหมาะสำหรับการ 
                                 ออกปฏิบัติงานภาคสนามหรือออกนอกพ้ืนที่ ประกอบกับข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
                                 ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2565 ไดต้ั้งงบประมาณเพ่ือจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก  
                                 สำหรับงานประมวลผล ราคา ๒๒,๐๐๐ บาท ซึ่งรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ 
                                 เครื่องคอมพิวเตอร์ได้ตั้งตามมาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 ปัจจุบัน 
                                 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของเครื่องคอมพิวเตอร์ไดม้ีการเปลี่ยนแปลงไป โดย 
                                 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะปัจจุบันไดต้ั้งตามมาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือนธันวาคม  
                                 2564 ทำให้กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัยไม่สามารถจัดซื้อเครื่อง 
                                 คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล ได้ จึงมีความจำเป็นต้องขออนุมัติแก้ไข 
                                 เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะเครื่องคอมพิวเตอร์ 
                                 โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผลขึ้นใหม่เพ่ือให้สามารถจัดซื้อได้ 

                           ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน 
                                 ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๒9 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในงบ 
 



 ๑๖ 

                                 ลงทุน ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็น 
                                 อำนาจอนุมัติของสภาท้องถิน่    
                  ขอสภาแห่งนี้ได้โปรดพิจารณาต่อไป รายละเอียดปรากฏตามเอกสารทีไ่ด้แจกให้ 
                                 สมาชิกสภาทุกท่าน 
 
นายเธียรชัย พรหมทัน    ขอบคุณท่านนายกองคก์ารบริหารส่วนตำบลศรวีิชัยและผู้อำนวยการกองคลัง ทีไ่ด้ชี้แจง 
ประธานสภาฯ              เหตุผลความจำเป็นให้ทีป่ระชุมได้รับทราบ มีสมาชิกท่านใดสงสัยและมีความประสงค ์ 
                               จะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ ถ้าไม่มี ผมขอถามมติที่ประชุมว่าตามที่นายกองค์การบริหาร   
                               ส่วนตำบลศรีวิชัย ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย รายการ  
                               เครื่องคอมพิวเตอร์ All In one สำหรับงานประมวลผลและเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก  
                               สำหรับงานประมวลผล จำนวน 2 รายการ รวมเป็นเงิน 45,000 บาท ทีป่ระชุมมี 
                               ความเห็นอย่างไร หากเห็นชอบและอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ 
                               รายจ่ายรายการดังกล่าว โปรดยกมือขึ้นครับ 
 
มติที่ประชุม  เห็นชอบเอกฉันท ์( เห็นชอบ 15 เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง )  
 
                               3.5 ญัตติที ่5 ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย รายการ 
                                    ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองการศึกษาฯ)  
 
นายเธียรชัย พรหมทัน ระเบียบวาระท่ี ๓ ข้อ ๓.5 เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย  
ประธานสภาฯ              รายการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา) ขอเชิญท่านนายกองค์การบรหิารส่วนตำบล  
                               ศรีวิชัย แถลงญัตติหรือชี้แจงหลักการ เหตุผล ความจำเป็นในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำ 
                               ชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในครัง้นี้ให้ที่ประชุมได้รับทราบ เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการ 
                               พิจารณา 
 
นายนิรันดร โฮมวงศ์      เรียน  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
นายก อบต.ศรีวิชัย        ศรวีิชัยผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผมขออนุญาตใหผู้้อำนวยการกองการศึกษาฯ เป็นผู้ชี้แจง 
                              หลักการ เหตุผลและความจำเป็นให้ที่ประชุมได้รับทราบ 
 
นางฉวีวรรณ แก้วพรม    เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย และท่านสมาชิกสภา อบต.  
ผอ.กองการศึกษาฯ        ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉันนางฉวีวรรณ แก้วพรม ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ ขออนุญาต 
                               ชี้แจงหลักการ เหตุผล ความจำเป็นในการขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ 
                               รายจ่าย รายการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ดังนี้ 
                                     ขอเสนอญัตติ ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย รายการค่า 
                              จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุคและเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน โดยมี 
                              รายละเอียด ดังนี้ 
            ๑.เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบคุ 
          ข้อความเดิม 
          แผนงานการศึกษา งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบลงทุน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
                               หรืออิเล็กทรอนิกส์ ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุค จำนวน 22,000 บาท 
             ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุค  จำนวน 22,000 บาท 



 ๑๗ 

             คุณลักษณะพื้นฐาน 
   -มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) จำนวน 1 หน่วย โดย 
                                มคีุณลักษณะ อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้  
   1.ในกรณีที่มีหน่วยความจำ แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาด    
                                  ไมน่้อยกว่า 4 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 2.3 GHz และมี  
                                  หน่วยประมวลผลด้านกราฟิก (Graphics Processing Unit) ไม่น้อยกว่า 10 แกน หรือ  
                               2.ในกรณีที่มีหน่วยความจำ แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาด    
                                  ไมน่้อยกว่า 6 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 1.8 GHz และมี 
                                  เทคโนโลยี เพ่ิมสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีท่ีต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง 
   -มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB  
   -มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดกีว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด  
                                     Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB จำนวน 1 หน่วย  
   -มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel และมีขนาดไม่น้อยกว่า  
                                12 นิ้ว  
   -มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง  
   -มีช่องเชื่อมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  
   -มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือ 
                                ดีกว่า จำนวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  
   -สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) และ Bluetooth  

ต้ังตามมาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 
 

            ข้อความใหม่ 
          แผนงานการศึกษา งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบลงทุน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
                               หรืออิเล็กทรอนิกส์ ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุค จำนวน 22,000 บาท 
                         ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุค  จำนวน 22,000 บาท 
              คุณลักษณะพื้นฐาน 
   -มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน่้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) และ 8 แกนเสมือน  
                                (8 Thread) และมีเทคโนโลยีเพ่ิมสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการ 
                                ประมวลผลสูง (Turbo Boost หรือ Max Boost) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุด   
                                ไม่น้อยกว่า 4 GHz จำนวน 1 หน่วย  
   -หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ  
                                 (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB - มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4  
                                 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB  
   -มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด  
                                Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB จำนวน 1 หน่วย  
   -มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel และมีขนาดไม่น้อย 
                                กว่า 12 นิ้ว 
   -มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง  
   -มีช่องเชื่อมต่อแบบ HDMI หรอื VGA จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
   -มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T  
 



 ๑๘ 

                                หรือดีกว่า แบบ ติดตั้งภายใน (Internal) หรือภายนอก (External) จำนวนไม่น้อยกว่า 1  
                                ช่อง  
   -สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE 802.11 ac) และ Bluetooth 

                ต้ังตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์   
                ฉบับเดือนธันวาคม 2564 

 
   2.เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน 
   ข้อความเดิม 
   แผนงานการศึกษา งานบริหารงานทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา งบลงทุน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
                               หรืออิเล็กทรอนิกส์ ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 30,000  
                               บาท 
                      ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว  
                                จำนวน 30,000 บาท 
              คุณลักษณะพื้นฐาน 
   -มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 6 แกนหลัก (6 core) โดยมีความเร็วสัญญาณ 
                                นาฬิกา พ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 3.0 GHz และมีเทคโนโลยีเพ่ิมสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ 
                                ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง จำนวน 1 หน่วย  
   -หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level)  
                                 เดียวกัน ขนาดไมน่้อยกว่า 12 MB 
   -มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้ 
   1.เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจำขนาดไม่น้อยกว่า 2  
                                       GB หรือ  
   2.มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics  
                                       Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB  
                                  หรือ 
   3.มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำหลักในการ 
                                  แสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB – มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า  
                                  มีขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB  
   -มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 2 TB หรือ ชนิด  
                                     Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 480 GB จำนวน 1 หน่วย  
   -มีDVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย  
   -มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือ 
                                ดีกว่า จำนวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  
   -มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง  
   -มีแป้นพิมพ์และเมาส์  
   -มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย 

ต้ังตามมาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 
 

                      ข้อความใหม่ 
             แผนงานการศึกษา งานบริหารงานทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา งบลงทุน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์        
                               หรืออิเล็กทรอนิกส์ ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน ค่าจัดซื้อเครื่อง 



 ๑๙ 

                               คอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน  
                               30,000 บาท 
             คุณลักษณะพื้นฐาน 
   -มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 8 แกนหลัก (8 core) และ 16 แกนเสมือน  
                                (16 Thread) และมีเทคโนโลยีเพ่ิมสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถใน 
                                การประมวลผลสูง (Turbo Boost หรือ Max Boost) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกา 
                                สูงสุด ไม่น้อยกว่า 4.3 GHz จำนวน 1 หน่วย  
   -หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ  
                                 (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB  
   -มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้ 
   1.เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจำขนาดไม่น้อยกว่า 2  
                                  GB หรือ  
   2.มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ  
                                Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม ่ 
                                  น้อยกว่า 2 GB หรือ  
   3.มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำหลักในการ 
                                  แสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB  
   -มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB  
   -มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 2 TB หรือ ชนิด  
                                Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 480 GB จำนวน 1 หน่วย  
   -มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย  
   -มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T  
                                หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  
   -มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง  
   -มีแป้นพิมพ์และเมาส์  
   -มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย 

                      ตั้งตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์  
                      ฉบับเดือนธันวาคม 2564 

                           ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน 
                                 ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๓ ข้อ ๒9 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในงบ 
                                 ลงทุน ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็น 
                                 อำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 
         โดยมีเหตุผลความจำเป็นเนื่องจากข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี  
                                 งบประมาณ พ.ศ.2565 ไดต้ั้งงบประมาณเพ่ือจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุคและ  
                                 เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ซึ่งรายละเอียด 
                                 คุณลักษณะเฉพาะของเครื่องคอมพิวเตอร์ได้ตั้งตามมาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือน 
                                 พฤษภาคม 2563 ปัจจุบันรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของเครื่องคอมพิวเตอร์ มี 
                                 การเปลี่ยนแปลงไป โดยรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะปัจจุบันไดต้ั้งตามมาตรฐาน 
                                 ครุภัณฑ์ ฉบับเดือนธันวาคม 2564 ทำให้กองการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบล      
                                 ศรีวิชัย ไม่สามารถจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุคและเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงาน 
                                 สำนักงานได้ จึงมีความจำเป็นต้องขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ 



 ๒๐ 

                                 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุคและเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับ 
                                 งานสำนักงานขึ้นใหม่เพ่ือให้สามารถจัดซื้อได ้

                           ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน 
                                 ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๒9 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในงบ 
                                 ลงทุน ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็น 
                                 อำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น    
                  ขอสภาแห่งนี้ได้โปรดพิจารณาต่อไป รายละเอียดปรากฏตามเอกสารทีไ่ด้แจกให้ 
                                 สมาชิกสภาทุกท่าน 
 
นายเธียรชัย พรหมทัน    ขอบคุณท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัยและผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ ที่ได้
ประธานสภาฯ              ชี้แจงเหตุผลความจำเป็นให้ทีป่ระชุมได้รับทราบ มีสมาชิกท่านใดสงสัยและมีความประสงค ์ 
                               จะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ ถ้าไม่มี ผมขอถามมติที่ประชุมว่าตามที่นายกองค์การบริหาร   
                               ส่วนตำบลศรีวิชัย ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย รายการ  
                               เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุคและเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 2    
                               รายการ รวมเป็นเงิน 52,000 บาท ทีป่ระชุมมคีวามเห็นอย่างไร หากเห็นชอบและอนุมัต ิ
                               ให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายรายการดังกล่าว โปรดยกมือขึ้นครับ 
 
มติที่ประชุม  เห็นชอบเอกฉันท ์( เห็นชอบ 15 เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง )  
 
ระเบียบวาระท่ี  4   เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา 
       4.1 การดำเนินโครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากร ประจำป ี
                                    งบประมาณ พ.ศ.2565 (สำนักปลัด) 
 
นายเธียรชัย พรหมทัน ระเบียบวาระท่ี 4 ข้อ 4.1 การดำเนินโครงการอบรมและศึกษาดูงานเพ่ือเพ่ิม  
ประธานสภาฯ               ประสิทธิภาพบุคลากร ประจำปงีบประมาณ พ.ศ.2565 ขอเชิญเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 
                                ชี้แจงข้อเท็จริงและรายละเอียดให้ที่ประชุมได้รับทราบเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการ 
                                พิจารณา    
 
นางสาวมะลีวัน วรรณวาส เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย และท่านสมาชิกสภา อบต.  
หัวหน้าสำนักปลัด         ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉันนางสาวมะลีวัน วรรณวาส หัวหน้าสำนักปลัด ขออนุญาต 
                              นำเรียนข้อเท็จจริงและรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการอบรมและศึกษาดูงานเพ่ือเพ่ิม 
                              ประสิทธิภาพบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ดังนี้ สืบเนื่องจากข้อบัญญัติ 
                              งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ได้ตั้งงบประมาณโครงการอบรมและ 
                              ศึกษาดูงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ไว้จำนวน  
                              400,000 บาท วันนี้จึงอยากจะขอหารือสมาชิกสภาทุกท่านว่าปีนี้ท่านมีความเห็นว่าควร 
                              ฝึกอบรมและไปทัศนศึกษาดูงานที่ไหน อย่างไรและห้วงเวลาใด ดิฉันขอเสนอว่าควรไปทศัน 
                              ศึกษาดูงานช่วงปลายเดือนพฤษภาคม-กลางเดือนมิถุนายน 2565 เพราะเป็นช่วงก่อนฤดู 
                              ฝน หรือถ้าไม่ไปช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงปลายฤดูฝนคือช่วงปลายเดือนกันยายน หลังจากสภา 
                              ไดพิ้จารณาให้ความเห็นชอบข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
                              2566 แล้วเสร็จ 
 



 ๒๑ 

นายเปรียบ เวียงคุต       เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย และท่านสมาชิกสภา อบต.  
สมาชิกสภา อบต.ม.13   ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายเปรียบ เวียงคุต ส.อบต.ม.13 บ้านขัวสูงสวรรค์ ผมเห็นว่า 
                               ควรช่วงเดือนสิงหาคม ให้ผ่านฤดูกาลทำนาหรือทำนาเสร็จก่อน จะได้ไปศึกษาว่าที่ภาคอ่ืน 
                               ทำนาใส่ปุ๋ยอะไร สูตรอะไรข้าวถึงเจริญงอกงาม ไปดูการเลี้ยงไส้เดือน การทำปุ๋ยชีวภาพ 
                               แล้วเอาไปใส่ที่นา  ช่วงที่เหมาะสมที่สุดที่จะไปทัศนศึกษาดูงานคือช่วงเดือนสิงหาคม- 
                               กันยายน ส่วนช่วงเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม เป็นช่วงที่ชาวนากำลังทำนา สมาชิกสภา 
                               หลายท่านก็คงไม่สะดวกท่ีจะไปศึกษาดูงานในช่วงนี้ 
 
นายทองใบ กองตุ้น       เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย และท่านสมาชิกสภา อบต.  
สมาชิกสภา อบต.ม.2    ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายทองใบ กองตุ้น ส.อบต.ม.2 บ้านโนนอุดม ถ้าไปศึกษาด ู
                              งานช่วงฤดูทำนาผมเห็นว่าพ้ืนที่มันไม่เหมาะสม เพราะว่าพื้นท่ีเปียกแฉะ การเดินทางก็ 
                              ไม่ปลอดภัย 
 
นางรัตนา เกี้ยกล่อม      เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย และท่านสมาชิกสภา อบต.  
สมาชิกสภา อบต.ม.8    ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉันนางรัตนา เกี้ยกล่อม ส.อบต.ม.8 บ้านห้วยแสง ดิฉันเห็นด้วยกับ 
                              ท่านทองใบ กองตุ้น เพราะว่าช่วงเดือนสิงหาคม-กันยายน เป็นช่วงมรสุมและมีพายุเข้า  
                              หากเป็นไปได้อยากไปช่วงกลางเดือนพฤษภาคม  
 
นายนิรันดร โฮมวงศ์       เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย และท่านสมาชิกสภา อบต.  
นายก อบต.ศรีวิชัย         ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน การไปศึกษาดูงานก็ข้ึนอยู่กับทุกคน ช่วงเวลาที่ดีท่ีสุดคือก่อนฤดูฝน 
                                และหลังฤดูฝน ก่อนฤดูฝนคือกลางเดือนพฤษภาคม ถ้าหลังฤดูฝนคือหลังฤดูเก็บเกี่ยวข้าว 
                                คือช่วงเดือนพฤศจิกายน แต่ช่วงนั้นจะเป็นปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เหมาะสมที่สุดคือ 
                                เดือนพฤษภาคม 
 
นายวิทยา กาสุริย์         เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย และท่านสมาชิกสภา อบต.  
รองปลัด อบต.            ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน การศึกษาดูงานเป็นเรื่องที่ดี เป็นโครงการที่เพ่ิมพูนประสิทธิภาพในการ 
                              ทำงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเจ้าหน้าที่ ซ่ึงการไปศึกษาดงูานเป็นการ 
                              เรียนรู้สิ่งที่ดี สิ่งที่ไม่ดีต่างๆแล้วมาประยุกต์ใช้กับองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย เท่าที่ 
                              ผ่านมามีการไปศึกษาดูงานเกือบทุกปีแต่ปีที่ผ่านมาสถานการณ์โควิด 19 ระบาดค่อนข้าง 
                              รุนแรงทำให้ปีที่ผ่านมาไม่ได้ไป ผมขออนุญาตให้ข้อมูลเพิ่มเติมเผื่อสมาชิกสภาใหม่ที่ยังไม่ 
                              ทราบข้อมูล ขั้นตอนการไปศึกษาดูงาน สิ่งแรกจะต้องพูดคุยตกลงกันก่อนว่าจะไปหรือไม่   
                              จะไปช่วงไหน ปลายเดือนพฤษภาคมหรือต้นเดือนมิถุนายน ที่หัวหน้าสำนักปลัดเสนอสิ้น 
                              เดอืนพฤษภาคม เพราะว่าเงินเดือนเพิ่งออก สมาชิกสภาจะมีเงินจับจ่ายใช้สอยซื้อของฝาก  
                              สรุปสถานที่ว่าจะไปที่ไหน ภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย ภาคตะวันออก จังหวัด 
                              ระยอง จันทบุรี ตราด หรือว่าภาคอีสาน จังหวัดนครราชสีมา อุบลราชธานี ที่ผ่านมาการไป 
                              ศึกษาดูงานใช้เวลา 3 วัน 2 คืน เมื่อได้ข้อสรุปว่าจะไปศึกษาดูงานที่ไหน เจ้าหน้าที่จะต้อง 
                              ทำเรื่องขอไปศึกษาดูงาน ซึ่งการศึกษาดูงานตามระเบียบต้องไปศึกษาดูงานหน่วยงาน 
                              ราชการ เช่นเทศบาลหรือ อบต. เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง การกำจัดขยะ เพ่ือเป็นข้อมูลกรณ ี
                              สำนักตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบ ใน 1 วันต้องศึกษาดูงานไม่น้อยกว่า 1 แห่ง ส่วนจะไป 
                              พักท่ีไหนก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง ส่วนการรายงานเจ้าของโครงการ ขึ้นอยู่กับเจ้าหน้าที่ของเรา 
                              ประสานงาน ต้องใช้ระยะเวลาประมาณ 2 สัปดาห์ ในการส่งหนังสือไปและรอหนังสือตอบ 



 ๒๒ 

                              กลับ เร็วที่สุดน่าจะประมาณ 15 วัน ต่อมาต้องสำรวจคนที่จะไป เพราะว่าจะต้องนำมา 
                              คำนวณค่าใช้จ่ายต่อหัว สมมุติว่าไป 40 คน ก็จะต้องเอามาคิดคำนวณรายหัว ค่าอาหาร  
                              ค่าท่ีพัก ค่าเดินทาง เจ้าของโครงการจึงจะทำโครงการได้ ผู้บริหารก็จะประสานกับบริษัท 
                              ทัวร์ เพราะผมทราบมาว่าองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัยเคยจัดเอง เรามีปัญหาเรื่องท่ีพัก  
                              ที่กิน แต่ปัจจุบันระเบียบเปิดช่องให้สามารถจ้างบริษัททัวร์ได้ ก่อนเดินทางจะต้องฝึกอบรม  
                              พรุ่งนี้จะเดินทาง วันนี้จะต้องประชุม อบรมตามหลักสูตรก่อนและซักซ้อมทำความเข้าใจว่า 
                              การเดินทางมีอะไรบ้าง เราจะเชิญวิทยากรที่เป็นปลัดหรือผู้ที่มีประสบการณ์มาให้ความรู้ 
                              แล้วก็เดินทาง ส่วนมากจะใช้เวลาประมาณ 3 วัน ถ้าไปภาคตะวันออก จังหวัดระยอง  
                              จันทบุรี ตราด ออกเดินทางตอนเย็นไปถึงระยองตอนเช้า เข้าที่พัก ศึกษาดูงาน 1 ที่และเข้า 
                              ที่พัก ตอนเย็นมีงานเลี้ยง วันต่อมาก็ศึกษาดูงานอีก 1 ที่ ในส่วนของงบประมาณผมได้ 
                              สอบถามผู้อำนวยการกองคลังแล้วมีเพียงพอ ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายตั้งไว้ที่  
                              400,000 บาท แต่ก็ขึ้นอยู่กับว่าจะไปศึกษาดูงานที่ไหน ช่วงนี้โควิด 19 กำลังระบาด เรา 
                              จะต้องระมัดระวัง ถ้าจะไปช่วงนี้ก็จะต้องดูมาตรการป้องกัน       
 
นายเธียรชัย พรหมทัน    ขอบคุณท่านรองปลัดที่ให้ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการศึกษาดูงาน วันนี้เราจะเลือกสถานที ่ 
ประธานสภาฯ             ให้เสร็จและห้วงเวลาที่จะไปศึกษาดูงาน ในส่วนของการศึกษาดูงานก็จะเน้นเรื่องการ 
                              บริหารจัดการขยะและด้านเศรษฐกิจ เพ่ือนำมาปรับใช้หรือประยุกต์ใช้ในพ้ืนที่ตำบลศรีวิชัย 
 
นายนิรันดร โฮมวงศ์       เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย และท่านสมาชิกสภา อบต.  
นายก อบต.ศรีวิชัย         ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน สำหรับการไปทัศนศึกษาดูงานเมื่อกำหนดวันและสถานที่ไปแล้ว ต้อง 
                               ศึกษาอีกว่าไปสายไหน ไปจุดไหน พักจุดไหน ได้ข้อสรุปแล้วผมจะได้แต่งตั้งคณะกรรมการ 
                               ประสานรถ บริษัททัวร์หรืออาจจะมีการทำประกันชีวิตหรืออุบัติเหตุหมู่ก็ได้ ให้กำหนด 
                               สถานที่ก่อนแล้วค่อยพิจารณาอย่างอ่ืน 
 
นางสาวมะลีวัน วรรณวาส เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย และท่านสมาชิกสภา อบต.  
หัวหน้าสำนักปลัด         ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ส่วนใหญ่เลือกท่ีจะไปศึกษาดูงานที่ภาคตะวันออก อาจจะเป็นจังหวัด 
                              ระยอง จันทบุรี ตราด และห้วงเวลาที่จะเสนอคือ 23-27 พฤษภาคม 2565  
 
นายเธียรชัย พรหมทัน สมาชิกท่านใดประสงค์จะอภิปรายหรือแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติมเก่ียวกับการไปศึกษา 
ประธานสภาฯ              ดูงานอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอถามมติที่ประชุมสมาชิกสภาท่านใดเห็นว่าองค์การบริหาร  
                               ส่วนตำบลศรีวิชัยควรไปศึกษาดูงานที่จังหวัดระยอง จันทุบรี ตราด ในห้วงปลายเดือน 
                               พฤษภาคม 2565 โปรดยกมือขึ้นครับ 
 
มติที่ประชุม  เห็นชอบเอกฉันท ์( เห็นชอบ 15 เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง )  
 
ระเบียบวาระท่ี  5  เรื่อง เสนอเพื่อทราบ 
      5.1 การบรรจุแต่งตั้งพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล ตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก 
 
นายเธียรชัย พรหมทัน ระเบียบวาระท่ี 5 ข้อ 5.1การบรรจุแต่งตั้งพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล ตำแหน่ง  
ประธานสภาฯ              ครผูู้ดูแลเด็ก เชิญเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องชี้แจงให้ที่ประชุมได้รับทราบครับ 
 



 ๒๓ 

นางฉวีวรรณ แก้วพรม เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย และท่านสมาชิกสภา อบต.  
ผอ.กองการศึกษาฯ         ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัยจะมีครูผู้ดูแลเด็กซ่ึงเป็นข้าราชการ 
                                ครูที่ได้รับการจัดสรรมาจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 2 ท่านคือ 1.นางสาว 
                                พันธิวา เหิมหอม 2.นางสาวนราธิป กรวดนอก ทั้ง 2 ท่านจะได้รับการบรรจุแต่งตั้งที่ศูนย ์
                                พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนแดงและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านศรีวิชัย ในวันที่ 2 พฤษภาคม  
                                2565   
 
ที่ประชุม  รับทราบ   
 
      5.2 การเปิดภาคเรียนที่ 1/2565 ประจำปีการศึกษา 2565 ของ ศพด.อบต.ศรีวิชัย      
 
นางฉวีวรรณ แก้วพรม เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย และท่านสมาชิกสภา อบต.  
ผอ.กองการศึกษาฯ         ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัยได้ทำการปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง  
                                6 แห่ง เป็นระยะเวลา 1 เดือน เพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด 19 เนื่องจากพ่อแม่  
                                ผู้ปกครองเด็กเดินทางกลับบ้านในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ดิฉันได้รายงานท่านนายกและ 
                                ฝ่ายบริหารทราบว่าเพ่ือความปลอดภัยของเด็กจึงขออนุญาตปิดเรียนในช่วงเดือนเมษายน  
                                2565 และจะทำการเปิดเรียนในวันที่ 2 พฤษภาคม 2565   
             
ที่ประชุม  รับทราบ   
 
ระเบียบวาระท่ี  6   เรื่องอ่ืน ๆ 
 
นายเธียรชัย พรหมทัน ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ ขอเชิญท่านนายก อบต.ศรีวิชัย ครับ  
ประธานสภาฯ       
         
นายนิรันดร โฮมวงศ์       เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย และท่านสมาชิกสภา อบต.  
นายก อบต.ศรีวิชัย         ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ก่อนอืน่ผมขอขอบคุณทีมงานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัยที่ 
                                ได้เข้าร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติ กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมหนึ่งที่ทีมงานองค์การบริหารส่วน 
                                ตำบลศรีวิชัยและพนักงานเจ้าหน้าที่ทุกคน ทุกวันจันทร์ เพื่อเตรียมความพร้อม งานที่ต้อง 
                                พัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย ผมได้เรียนให้ที่ประชุมทราบครั้งหนึ่งแล้ว ก็จะขอ 
                                นำเรียนอีกครั้งหนึ่ง เพื่อเราจะได้เริ่มปฏิบัติงานซึ่งเป็นนโยบายที่ฝ่ายบริหารตั้งเป้าไว้ และ 
                                กำหนดไว้ที่จะทำก่อนจะมารับงานที่องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย งานที่ต้องทำคือ 
   1.การต่อเติมอาคารและซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างภายในองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย  
   2.การต่อเติมอาคารผสมปุ๋ย เป้าหมายหลักคือการเก็บวัสดุอุปกรณ์ เก็บตู้เอกสาร  
   3.ปรับปรุงอาคาร EMS ร่องน้ำ ห้องครัว ต่อเติมกันสาดเพ่ือเก็บเรือ งาน EMS เป็นงานที่ 
                                  เราเน้นเป็นพิเศษก็เพ่ือบริการประชาชนซึ่งเป็นภาพของ อบต.ศรีวิชัย ที่ไปสู่สายตา 
                                  ประชาชน ผมอยากปรับปรุงห้อง EMS และก็ทำร่องระบายน้ำด้านข้าง ทำห้องครัวเล็ก 
                                  ให้เจ้าหน้าที่และต่อเติมกันสาดเล็กน้อยเพ่ือที่จะเก็บเรือ 
   4.ต่อเติมห้องครัว อบต. หลังจากประชุมเสร็จก็จะใช้เป็นสถานที่ในการรับประทานอาหาร 
   5.ซ่อมแซมเปลี่ยนหลังคาห้องประชุม จากการตรวจสอบพบว่าบางจุดจะทะลุแล้ว  
                                   เนื่องจากมีอายุการใช้งานมานาน 



 ๒๔ 

   6.ซ่อมแซมห้องน้ำข้างสนามกีฬาและเปลี่ยนสุขภัณฑ์ 
   7.จัดทำรางระบายน้ำบริเวณข้าง อบต. ทางเข้าบ้านแก้ง 
   8.โครงการจัดหาเครื่องอำนวยความสะดวกให้แก่ EMS ผมได้หารือกับหัวหน้าฝ่ายต่างๆ  
                                  แล้ว มีหลายอย่างที่ผมได้สอบถามเจ้าหน้าที่ EMS ว่าขาดเหลือสิ่งใดให้ฝ่ายบริหาร 
                                  ช่วยเหลือ สิ่งที่อยากได้คือโทรศัพท์ เครื่องสูบลม เครื่องตัดถ่าง เครื่องปะยางรถและ 
                                  อ่ืนๆ อีก 
   9.โครงการติดต้ังไฟฟ้าโซล่าเซลล์ 4 ต้น ที่ อบต. เพ่ือให้แสงสว่าง เพ่ือความปลอดภัย 
   10.ซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ซึ่งจากการออกไปเยี่ยมศูนย์ฯ ของเราพบว่า ศูนย์ 
                                    พัฒนาเด็กเล็กที่ต้องปรับปรุงคือศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ศรีวิชัย ในฤดูฝนน้ำจะสาด  
                                    ซึ่งจะเป็นอุปสรรคต่อการเรียนการสอนและก็ติดตั้ง Wifi สำหรับจัดการเรียนการสอน  
                                    ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนแดง ซึ่งเป็นอันตราย หลังคามีรูรั่ว บริเวณด้านข้างมีเศษ 
                                    ไมจ้ำนวนมากวางระเกะระกะ พื้นคอนกรีตหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแก้ง ผม 
                                    อยากจะแจ้งให้สภาของเราได้ทราบว่าเราจะเริ่มดำเนินการแล้ว งบประมาณก็เริ่ม 
                                    ทยอยมาแล้ว 
   11.การซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างในหมู่บ้าน ผมได้ออกไปตรวจสอบทุกหมู่บ้านพบว่าไฟฟ้า 
                                    สาธารณะค่อนข้างมีปัญหา ผมได้นำเรียนหัวหน้าฝ่ายต่างๆ ผมอยากซ่อมแซมไฟฟ้า 
                                    เป็นระบบทุกหมู่บา้น ผมจึงอยากขออนุญาตรบกวนสมาชิกทุกท่านเป็นภาระสำคัญให้ 
                                    ไปสำรวจภายในหมู่บ้านของท่าน ถ้าตรวจสอบพบจุดที่ชำรุดเสียหายให้เข้ามาแจ้ง 
                                    เจ้าหน้าที่ เพื่อทีจ่ะได้ทำการซ่อมบำรุง ผมคิดว่าน่าจะใช้เวลาประมาณ 3 วัน ผมได้  
                                    สั่งการให้เจ้าหน้าที่ไปแจ้งกำนัน ผู้ใหญ่บ้านอีกครั้งหนึ่ง บางท่านมาแจ้ง อบต.หลาย 
                                    ครั้งแล้วยังไม่เปลี่ยนให้เลย ใช้เป็นเดือนแล้ว ดังนั้นสัปดาห์หน้าให้สำรวจและเขียน 
                                    รายละเอียดต่างๆ เราจะทำการซ่อมใหญ่ ให้เจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบ ผมจะแบ่ง 
                                    เจ้าหน้าที่ออกเป็น 2 สาย  
   12.การจัดทำข้อมูลสารสนเทศเพ่ือประโยชน์ในการบริหาร เรื่องนี้ผมได้เรียนกับเจ้าหน้าที่ 
                                    แล้ว อยากให้สมาชิกสภามีข้อมูลของตนเอง มีวัวกี่ตัว มีสุนัขก่ีตัว มีแมวกี่ตัว ข้อมูล 
                                    เหล่านี้ท่านต้องรู้เพราะเป็นพื้นที่รับผิดชอบของทา่น ผมอยากให้มีข้อมูลแบบนี้ ผม 
                                    กำลังพิจารณาว่าจะเอาข้อมูลอะไรให้สมาชิกทราบและเก็บข้อมูลของตนเองไว้  
                                    บางครั้งข้อมูลข้อมูลใน อบต. สมาชิกก็ต้องรู้เช่น หัวหน้าสำนักปลัด รองปลัด นายก  
                                    อบต. เบอร์โทรอะไร เพราฉะนั้นข้อมูลเหล่านี้ผมจะให้มี ขณะนี้ผมกำลังร่างแบบต่างๆ  
                                    เพ่ือให้ทุกท่านเก็บไว้ ภาพรวมของเราเหมือนกัน เช่น บุคลากรภายใน อบต.ศรีวิชัยมี  
                                    กี่คน ตำบลศรีวิชัยมีก่ีหลังคาเรือน บ้านขัวสูงมีก่ีหลังคาเรือน มีประชากรกี่คน ข้อมูล 
                                    เหล่านี้ผมจะจัดทำขึ้นเพ่ือประโยชน์ในการให้บริการ เพื่อสร้างเครดิตให้เรา 
   13.การประสานงานผู้นำชุมชนกับ อบต. เพื่อการบริหาร ผมอยากให้ท่านไปประสานกับ 
                                    ผู้นำชุมชนว่าสิ่งใดที่ขาดแคลนในหมู่บ้าน สิ่งไหนที่อยากทำ ให้ท่านเขียนแผนหรือ 
                                    ประชุมประชาคมเก็บไว้เป็นหลักฐาน ไม่ว่าจะเป็นถนน บ่อน้ำ ห้วย หนอง คลอง บึง  
                                    ให้จัดทำไว้แล้วแจ้งมาท่ี อบต. ผมจะให้กองช่างไปสำรวจไว้ สำรวจเพื่ออะไร ถ้าสมมุต ิ
                                    ว่ามีงบประมาณมาจากส่วนกลางเช่นงบเหลือจ่าย บางครั้งกำหนดให้ส่งโครงการ 
                                    ภายใน 3 วัน ถ้าส่งไม่ทันตามกำหนดก็ไม่ได้ จึงอยากให้ท่านทำข้อมูลไว้ ท่านเป็น 
                                    หัวใจสำคัญของหมู่บ้านที่ประชาชนไว้วางใจ คิด วางแผนไว้ 4 ปีจะทำอะไร เวลาท่าน 
                                    ส่งโครงการมาก็จะพิจารณาว่าเรียงลำดับก่อน หลัง บ้านไหนสำคัญก่อน ถ้าเรื่องน้ำ 
                                    บ้านไหนจำเป็นกว่า เราก็ให้บ้านนั้นก่อน  



 ๒๕ 

   14.การบริหารการใช้รถต่างๆ ของ อบต. ผมได้หารือกับเจ้าหน้าที่แล้ว ระเบียบการใช้รถ  
                                    มีการวางแผนการบริหารจัดการดีมาก ที่ผ่านมามีการใช้บริการ แต่มีข้อเสนอแนะอย่าง 
                                    หนึ่งว่า ถ้าจะขอใช้รถท่ีไม่เร่งด่วน สมมุติว่าขอใช้รถ 6 ล้อ รถกระเช้า ผมอยากให้ขอ 
                                    ใช้ล่วงหน้า 1-2 วัน เพ่ือ อบต.จะได้วางแผนการบริหารบุคลากรและรถ โดยเฉพาะ 
                                    ช่วงนี้บุคลากรไม่ครบ บางครั้งก็ให้คนขับรถดับเพลิงมาขบัรถ 6 ล้อ จึงขอให้ท่านได้ 
                                    วางแผนไว้แต่เนิ่นๆ เพราะว่าเราจะได้ใช้เทคนิค วิธีการเพ่ือจะให้บริการได้อย่างทั่วถึง  
                                    สำหรบักรณีเรง่ด่วน เช่น EMS ผมจะให้หัวหน้าสำนักปลัดชี้แจงให้ที่ประชุมได้รับ 
                                    ทราบเกี่ยวกับการโทรติดต่อประสานงาน    
 
นางสาวมะลีวัน วรรณวาส เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย และท่านสมาชิกสภา อบต.  
หัวหน้าสำนักปลัด         ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ขณะนี้รถที่ให้บริการสาธารณะคือ รถ 6 ล้อ 1 คัน สังกัดสำนักปลัด  
                              รถกู้ชีพ 2 คัน คันเก่าและคันใหม่ สำนักปลัด รถดับเพลิง 1 คัน สำนักปลัด อีก 1 คันคือรถ 
                              เครนหรือรถกระเช้าที่สภาได้อนุมัติและได้จัดซื้อแล้ว อยู่ในความรับผิดชอบของกองช่าง ขอ 
                              อนุญาตนำเรียนในส่วนของรถ 6 ล้อ ถ้าหน่วยงานอืน่จะขอใช้บริการให้ประสานงานโดยทำ 
                              หนังสือมาท่ี อบต.ศรีวิชัย ล่วงหน้าเพ่ือที่จะเสนอผู้บริหารพิจารณาอนุมัติและจะให้บริการ 
                              ภายในจังหวัดเท่านั้น เพราะไม่สามารถออกนอกจังหวัดได้ ขณะนี้อยู่ระหว่างขัน้ตอนการ 
                              จัดเตรียมรับสมัครพนักงานขับรถยนต์แทนพนักงานขับรถคนเดิมท่ีเกษียณอายุราชการ ถ้า 
                              เป็นไปได้รถ 6 ล้อ ยังไม่อยากให้บริการเนื่องจากขาดบุคลากร แต่ถ้ามีเหตุจำเป็นเร่งด่วนก็ 
                              สามารถจัดหาบุคลากรมาทดแทนชั่วคราวได้ ส่วนรถ EMS มี 2 คัน คันเก่ากรณีใช้งาน 
                              ทั่วไปและบริการรับส่งผู้ป่วยโควิดที่อยู่ในพื้นท่ีหรือไปรับมาจากโรงพยาบาลสกลนคร ให้ 
                              ประสานมาที่เบอร์โทรหัวหน้าสำนักปลัด 081-8739950 เพ่ิมเติมในส่วนของรถ EMS  
                              คันเก่า “เจ็บช่วย ป่วยส่ง ตายก็ขน” กรณีเสียชีวิตจากโรงพยาบาลวานรนิวาสหรือ 
                              โรงพยาบาลสกลนคร เรากจ็ะพิจารณาช่วย อีกคันหนึ่งคือรถ EMS คันใหม่ มีพนักงานจ้าง 
                              เหมา EMS คอยให้บริการ เจ็บป่วยเบื้องต้น เพ่ือให้บริการพี่น้องประชาชนในเขตพ้ืนที่ 
                              ตำบลศรีวิชัย ที่ผ่านมาขออนุญาตนำเรียนตัวอย่างเมื่อวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ผ่านมา ส.อบต. 
                              ทองคาย ท่านก็ได้ประสานมาอยากได้รถกู้ชีพไปรับผู้ป่วยมาจากโรงพยาบาลสกลนคร ได้ 
                              สอบถามเบื้องต้นพบว่าผู้ป่วยที่จะไปรับต้องใส่ออกซิเจนมาด้วย ได้สอบถามกู้ชีพจึงได ้
                              คำแนะนำมาว่าการช่วยเหลือผู้ป่วยเบื้องต้น ในรถมีออกซิเจนอยู่จริง แต่เจ้าหน้าที่ของเรา 
                              ยังไม่ผ่านการฝึกอบรมหรือยังมีความรู้ไม่เพียงพอในการใช้ออกซิเจน ถ้าไม่จำเป็นจริงๆก็ไม่ 
                              อยากให้ใช้ จึงได้นำเรียน ส.อบต.ทองคาย ได้รับทราบ อยากจะนำเรียนให้สมาชิกสภาทุก 
                              ท่านได้รับทราบเกรงว่าท่านที่ไม่เข้าใจจะหาว่ามีออกซิเจนแต่ทำไมไม่ช่วย เจ้าหน้าที่ก็ 
                              อยากจะช่วย แตถ่้าไม่รู้วิธีช่วยแต่ไปช่วยมันจะกลายเป็นการซ้ำเติมหรือไม่ แทนที่จะ 
                              ปลอดภัยกลับไม่ปลอดภัย กู้ชีพ อบต.ศรีวิชัย โทร 085-4511694 ถ้าไม่สามารถตดิต่อ 
                              ได้ให้โทรไปที่ศูนย์ฯ 1669   
 
ว่าที่ รต.มิตรชัย ไชยยศ   เรียนท่านประธานสภาองคก์ารบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย และท่านสมาชิกสภา อบต.  
ผอ.กองช่าง                 ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมว่าที่ร้อยตรีมิตรชัย ไชยยศ ผู้อำนวยการกองช่าง กองช่างมีรถ 
                               กระเช้า 1 คัน จักรยานยนต์ 1 คัน จักรยานยนต์แบบพ่วงข้าง 1 คัน ภารกิจของรถ 
                               กระเช้าคือซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ การตัดต้นไม้ ตัดแต่งก่ิงไม้ให้กับวัด โรงเรียนที่ขอความ 
                               อนุเคราะห์มา หลักเกณฑ์การขอใช้รถก็ขอให้ทำหนังสือมาขอก่อนล่วงหน้า เพ่ือที่จะได้ 
                               วางแผนในการทำงาน ส่วนที่ขาดคือขณะนี้ไม่มีพนักงานขับรถกระเช้า พนักงานขับรถได้  



 ๒๖ 

                               ยืมตัวพนักงานของสำนักปลัดมาขับรถ เบอร์โทรติดต่อ 098-2299519 ผอ.มติรชยั  
                               ประสานทางโทรศัพท์และทำหนังสือมาด้วย กระผมขอรบกวนท่านสมาชิกสภาช่วย 
                               ตรวจสอบสภาพหลอดไฟในหมู่บ้านให้ด้วยว่ามีการชำรุดเสียหายหรือไม่ โดยให้ตรวจดูใน 
                               เวลากลางคืน เพราะว่ากลางวันจะไม่เห็นว่าเสียหรือใช้การไม่ได้ ไฟที่สว่างตลอดก็คือ 
                               หลอดที่เสีย และสำรวจด้วยว่ามีสายดับหรือไม่ สำหรับบ้านโนนสวาท หมู่ที่ 9 ผู้ใหญ่บ้าน 
                               ไดม้ีหนังสือประสานขอย้ายหลอดไฟฟ้า เพราะว่ากรมทางหลวงชนบทได้มาติดตั้งไฟฟ้า 
                               ส่องสว่างถนนสายหลักทางไปบ้านตาดโตน ผู้ใหญ่บ้านจึงมีความประสงค์จะขอย้ายไฟฟ้า 
                               สาธารณะไปไว้ในตรอก ซอก ซอยทีไ่ม่มีหลอดไฟแต่เน้นว่าถนนสายนั้นต้องมีสายดับก่อน  
                               เรื่องนีผ้มจะแจ้งนัดหมายก่อนว่าจะออกไปวันไหน ช่วงเวลาใด 
 
นายนิรันดร โฮมวงศ์       เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย และท่านสมาชิกสภา อบต.  
นายก อบต.ศรีวิชัย         ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน สรุปว่าการใช้รถยนต์ของ อบต.ศรีวิชัย ถ้าเป็นรถกระเช้าให้ประสาน  
                                ผอ.กองช่าง ถ้าเป็นรถ 6 ล้อ หรือรถ EMS ให้ประสานหัวหน้าสำนักปลัด ถ้าประสานทั้ง  
                                2 ท่านไม่ได้ให้ประสานท่านรองปลัด หรือท่านรองนายกกังวาน หรืออาจจะโทรมาหา 
                                นายกโดยตรงก็ได้ 
   15.การบริหารงานบุคคลอบต.ศรีวิชัย ตามท่ีหวัหน้าสำนักปลัดได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบ 
                                แล้วว่าเกี่ยวกับการจัดจ้างพนักงานต่างๆ 2-3 ตำแหน่ง จะต้องขออนุญาตคณะกรรมการ 
                                พนักงานส่วนตำบลจังหวัดสกลนครก่อน ผู้ที่สนใจสามารถโทรติดต่อสอบถามหรือมา 
                                 สมัครได้ที่ อบต.ศรีวิชัย 
   16.การเสนอโครงการเข้าแผนพัฒนาตำบลศรีวิชัย ในเดือนที่ผ่านมา ผมได้ประสาน 
                                    งบเหลือจ่ายและงบอ่ืนๆ จากหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่ดำเนินการเกี่ยวกับ 
                                    การจัดสรรงบประมาณ สมาชิกสภาเข้าใจว่างบเหลือจ่ายระดับประเทศมีเป็นจำนวน 
                                    มากและมีเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆ ไปประสานงานเพ่ือขอรับงบประมาณมา 
                                    พัฒนาท้องถิ่นของตนเอง ผมได้ไปประสานเพื่อขอรับงบประมาณโดยได้ส่งเอกสาร 
                                    ตามลำดับขั้นตอนให้ปลัดอำเภอลงนามบางรายการ บางรายการก็ไม่ผ่านอำเภอและ 
                                    เสนอให้นายอำเภอลงนามส่งหนังสือถึงจังหวัดตามลำดับขั้นตอน งานที่ต้องเสนอผ่าน 
                                    ปลัดอำเภอมี 2 รายการ คือ 1.สนามกีฬา 2.แหล่งท่องเที่ยว ส่วนโครงการอื่นก็ส่ง 
                                    ตามข้ันตอนปกติ โครงการที่เสนอจำนวน 5-6 โครงการ เป็นโครงการด่วนและรวดเร็ว  
                                    ผมต้องตัดสินใจว่าจะนำโครงการลงหมู่บ้านใด ผมจะพยายามกระจายไปทุกหมู่บ้าน ที ่
                                    ผมไดน้ำเรียนเบื้องต้น ให้สมาชิกเตรียมข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับการพัฒนาหมู่บ้านของ 
                                    ตนเอง เพราะเรื่องการของบประมาณจากงบเหลือจ่ายเป็นเรื่องเร่งด่วน ถ้าไม่สนใจ ไม ่
                                    ขอโครงการก็ไม่ได้ แต่ถ้าส่งเรื่องไปก็จะ 2 อย่างคือได้กับไม่ได้ แต่ถ้าไม่ส่งคือไม่ได้  
                                    โครงการที่นำเสนอไปได้ทำตามรูปแบบขั้นตอนทุกอย่าง ทั้ง 6 โครงการที่เสนอไปมี 
                                    ผู้ตรวจสอบความถูกต้องให้ โครงการที่เสนอเพ่ือขอรับงบประมาณคือ 1.โครงการผลิต 
                                    น้ำจากพลังงานแสงอาทิตย์ งบประมาณ 29,000,000 บาท ผมให้บ้านดอนแดง หมู่ 
                                    ที่ 6 โครงการนี้เป็นงบประมาณของทหาร แจ้งสถานที่ พิกัดแล้ว ทางหน่วยงาน 
                                    เจ้าของงบประมาณเขาจะลงมาตรวจสอบพ้ืนที่ งบประมาณจะลงพ้ืนที่โดยตรงไม่ผ่าน  
                                    อบต.ศรีวิชัย 2.โครงการขุดลอกหวยสบนก โครงการเป็นโครงการของทหาร 
                                    เช่นเดียวกัน 3.โครงการก่อสร้างถนน คลส. ซึ่งโครงการที่ 3 กับโครงการที่ 4 ผมจะ 
                                    ให้บ้านโนนอุดม โครงการลอกสระดินแดง โครงการละ 500,000 บาท 5.โครงการ 
                                    ก่อสร้างสนามฟุตซอลและหญ้าเทียม งบประมาณ 4,900,000 บาท พื้นที่ อบต.    



 ๒๗ 

                                    ศรีวิชัย 6.โครงการก่อสร้างสนามฟุตซอลและหญ้าเทียม งบประมาณ 10,000,000  
                                    บาท 7.งบภัยแล้ง ผมยังไม่ส่ง ที่ผมไปประสานงานหน่วยงานเจ้าของงบประมาณจะให้ 
                                    ตำบลละ 6 หมู่บ้าน แต่บางตำบลไม่เสนอโครงการของงบประมาณ ผมจะเสนอไป 8- 
                                    10 จุด ส่วนใหญ่จะเน้นเรื่องภัยแล้งคือน้ำ ถ้างบต่อไปที่เก่ียวกับน้ำท่วมคือถนน เรา 
                                    ต้องเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับแผนงาน โครงการ งบประมาณ สถานที่ พิกัด GPS  
                                    การของบจะต้องส่งโครงการภายใน 2-3 วัน ถ้าส่งไม่ทันก็ตก แต่งบภัยแล้งจำนวน 8  
                                    หมู่บ้านที่ผมเสนอไปแล้ว เขากำหนดให้ส่งภายในเย็นวันนี้ หมู่บ้านไหนที่ยังไม่ได ้
                                    โครงการให้เตรียมไว้ โครงการที่ขอไปประกอบด้วย บ้านโคกสะอาด บ้านดอนแดง  
                                    บ้านชัยเจริญ บ้านขัวสูง บ้านโนนอุดม บ้านแก้ง หมู่บ้านใดอยากได้โครงการให้ 
                                    นำเสนอโครงการเพ่ือมาบรรจุไว้ในแผนพัฒนา ให้เตรียมความพร้อมไว้ปีหน้าคาดว่าจะ 
                                    มีอีก ผมจะมอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำรวจ ออกแบบ ประมาณการราคาไว้ ถ้ามี 
                                    โครงการมาเราพร้อมส่งทันท ีโครงการที่มีผู้เสนอคือสนามฟุตซอลและไฟฟ้าโซล่าร์ 
                                    เซลล์ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นผมจะกระจายไปทุกหมู่บ้าน  
    ในช่วงนี้เป็นช่วงเป็นช่วงฤดูร้อนเข้าฤดูฝน มกัจะเกิดพายุลมแรง โชคดีมาก 
                                    สัปดาห์ที่ผ่านมาตำบลศรีวิชัยไม่เกิดวาตภัยเหมือนเช่นตำบลคอนสวรรค์และตำบลเดื่อ 
                                    ศรีคันไชย ท่านนายอำเภอวานรนิวาสได้ออกไปมอบถุงยังชีพให้ผู้ประสบภัย  
                                    ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติหรือภัยธรรมชาติจะเกิดในช่วงนี้ ก็ต้องอาศัยความร่วมมือ 
                                    จากสมาชิกสภาที่อยู่ในหมู่บ้านเป็นหลัก ช่วยเหลือกำนนั ผู้ใหญ่บ้าน และประสานมา 
                                     ที่ อบต.ศรีวิชัย ถ้ามีเรื่องเดือดร้อนต่างๆให้แจ้งมาทันที ผมกับฝ่ายบริหารเตรียมความ 
                                     พร้อมไว้แล้ว   
 
 นายเธียรชัย พรหมทัน สำหรับเรื่องภัยธรรมชาติเป็นเรื่องที่คาดเดายาก แต่หน่วยงานของเราก็เตรียมพร้อมรับมือ
ประธานสภาฯ              ไว้เสมอ ถ้าเกิดเหตุภัยพิบัติไม่ว่าจะเป็นวาตภัย อุทกภัย อัคคีภัยหรือภัยอื่นๆ ก็ขอให้ 
                               สมาชิกสภาแจ้งมาท่ีท่านนายกในฐานะผู้อำนวยการภัยพิบัติของตำบลศรีวิชัย โดยการ 
                               โทรศัพท์หรือส่งไลน์มาหาท่านนายก ยิ่งเร็วเท่าไหร่การให้ความช่วยเหลือพ่ีน้องประชาชนก็ 
                               จะรวดเร็วขึ้น 
 
นายวิทยา กาสุริย์ เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย และท่านสมาชิกสภา อบต.  
รองปลัด อบต.          ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน สืบเนื่องจากองคก์ารบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย ได้รับหนังสือจาก 
                               จังหวัดสกลนคร ว่ามีข้าราชการที่จะมาบรรจุแต่งตั้งในวันที่ 2 พฤษภาคม 2565 จำนวน  
                               3 ท่านคือ 1.ท่านปลัดขนิษฐา ชูกลิ่น ซึ่งปัจจุบันท่านดำรงตำแหน่งปลัดองค์การบริหาร 
                               ส่วนตำบลหนองแวงใต้ วันที่ 2 พฤษภาคม 2565 ท่านจะไปรายงานตัวกับท่านผู้ว่า 
                               ราชการจังหวัดสกละคร ภาคบ่ายจะกลับมารายงานตัวกับท่านนายก อีก 2 ท่านเป็น 
                               คุณครูผู้ดูแลเด็ก สัปดาหท์ี่ผ่านมาได้มาพบท่านนายกและดูสถานที่แล้ว จะมารายงานตัว 
                               เพ่ือรับการบรรจุแต่งตั้งในวันที่ 2 พฤษภาคม 2565 เช่นเดียวกัน ในช่วงนี้ อบต.ศรีวิชัยมี 
                               พนักงานเจ้าหน้าที่โอนย้าย 2 ท่านคือ 1.นางสาวสุวลักษณ์ แพงศรี เจ้าพนักงานธุรการ 
                               ปฏิบัติงาน โอนย้ายไปรบัราชการที ่อบต.ค้อเขียว อำเภอวาริชภูมิ กองช่างกำลังขาด 
                               บุคลากร ถ้าการบริการประชาชนเกิดความล่าช้าก็ขออภัยด้วย 2.จ่าเอกอรงกรณ์ วารีย์  
                               เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด ย้ายไปเทศบาลตำบลนาซอ แม้ 
                               บุคลากรจะขาดแต่หัวหน้าสำนักปลัดและทีมพนักงานดับเพลิงก็พร้อมให้บริการตลอด 24  
 



 ๒๘ 

                               ชั่วโมง และมีพนักงานจ้างตามภารกิจ 2 ท่านที่สอบบรรจุเข้ารับราชการได้ 1.นางสาว 
                               รัตนาภรณ์ ช่วยจันทร์ดี สอบได้ตำแหน่งเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ บรรจุที่เทศบาลตำบล 
                               ไคสี อำเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ 2.นางสาวอภิชญา ทาสี สอบได้ตำแหน่งเจ้าพนักงาน 
                               จัดเก็บรายได้ บรรจุที่ อปท.ในจังหวัดหนองคาย คาดว่าจะบรรจุแต่งตั้งในวันที่ 2  
                               มิถุนายน 2565 ขณะนี้ อบต.ศรีวิชัยขาดบุคลากร ช่วงนี้ก็มีการรับสมัครลูกจ้าง รบกวน 
                               สมาชิกสภาประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในหมู่บ้านทราบด้วย   
 
นางสาวมะลีวัน วรรณวาส เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย และท่านสมาชิกสภา อบต.  
หัวหน้าสำนักปลัด         ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ขออนุญาตเพิ่มเติมอีก 1 ตำแหน่ง อยู่ระหว่างการจัดทำเอกสารก็คือ 
                              ตำแหน่งผู้ช่วยพนักงานดับเพลิง เป็นลูกจ้างประเภทจ้างเหมาบริการ อัตราค่าตอบแทน 
                              เดือนละ 7,500 บาท โดยการจ้างจะจ้างไปจนถึงสิ้นปีงบประมาณ 2565 หรือถ้ามี 
                              งบประมาณเพียงพอก็อาจพิจารณาต่อสัญญาจ้างออกไปอีก ก็ขอฝากท่านประชาสัมพันธ์ให้ 
                              ประชาชนหรือผู้ที่สนใจได้รับทราบ  
        ขออนุญาตสำรวจจำนวนสมาชิกสภาที่จะเข้าร่วมอบรมและไปทัศนศึกษาดูงาน ท่าน 
                               สามารถแจ้งความประสงค์กับประธานสภาก็ได้โดยให้แจ้งความประสงค์ให้แล้วเสร็จภายใน 
                               สัปดาห์หน้า เพื่อที่สำนักปลัดจะได้คำนวณค่าใช้จ่ายและจัดทำโครงการให้เรียบร้อย 
        วันนี้เวลา 14.00 น. เป็นการประชุมคณะทำงานสำรวจความยากจนของประชาชน 
                               ในหมู่บ้านเป็นรายครัวเรือน ผ่านระบบ Thai QM ปีงบประมาณ 2565 บุคคลที่จะมาก็  
                               จะประกอบไปด้วย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ประธาน อสม. อสม.และก็ขอเรียน 
                               เชิญสมาชิกสภาทุกท่านเข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการสำรวจด้วยกัน 
นายเปรียบ เวียงคุต       เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย และท่านสมาชิกสภา อบต.  
สมาชิกสภา อบต.ม.13   ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน วันพรุ่งนี้ (26 เมษายน 2565) ขอเชิญคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา 
                               และพนักงานเจ้าหน้าที่ อบต.ศรีวิชัยทุกท่านที่ไม่ติดภารกิจ ร่วมทำบุญหล่อพระท่ีบ้าน   
                               ขัวสูงสวรรค์ หมู่ที่ 13 พิธีบวงสรวงเริ่มตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป 
 
ว่าที่ รต.มิตรชัย ไชยยศ   เรียนท่านประธานสภาองคก์ารบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย และท่านสมาชิกสภา อบต.  
ผอ.กองช่าง                 ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ขออนุญาตนำเรียนเกี่ยวกับการถ่ายโอนประปาหมู่บ้าน สืบเนื่องจาก 
                               บ้านขัวสูง หมู่ที่ 5 ได้มีหนังสือขอส่งมอบประปาหอถังที่ก่อสร้างไว้ที่ทางเข้าวัดภูคอกม้า  
                               ทราบข้อมูลว่าประปาหอถังดังกล่าวก่อสร้าง ตั้งแต่ปี 2560 ตามนโยบายประชารัฐของ 
                               รัฐบาล ส่วนสถานที่ก่อสร้างเป็นที่ดินของนายวิเศษ สุนารักษ์ บริการประชาชนในพ้นท่ี 
                               จำนวน 22 ครัวเรือน วันที่ 10 มีนาคม 2565 ผู้ใหญ่บ้าน บ้านขัวสูง หมู่ที่ 5 ได้ส่งมอบ 
                               ประปาหอถังให้ อบต.ศรีวิชัย มาบริหารจัดการ หลังจากได้รับหนังสือผมได้ลงพื้นที่ไปดู 
                               ความเป็นไปได้ท่ีจะรับมอบ ผมได้ไปสอบถามเจ้าของที่ดินเมื่อวันที่ 16 เมษายน พบลูก 
                               ชายและภรรยาของนายวิเศษฯ ซึ่งได้ให้ข้อมูลว่าที่ดินที่เป็นสถานที่ก่อสร้างหอถังประปา 
                               นายวิเศษฯ อนุญาตให้ผู้ใหญ่บ้านและอำเภอวานรนวิาสมาดำเนินการ คาดว่าเป็นการอุทิศ 
                               ที่ดินแบบธรรมดาหรือด้วยวาจา จากการตรวจสอบไม่พบหนังสือหรือเอกสารหลักฐานการ 
                               อุทิศที่ดิน ปัญหาที่พบคือเจ้าของที่ดินได้เสียชีวิตแล้ว ลูกชายและภรรยาของนายวิเศษฯ  
                               อยากเก็บค่าเช่าสถานที่ ซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นเรื่องนี้ที่ผู้ใหญ่บ้าน บ้านขัวสูง หมู่ที่ 5 อยาก 
                               โอนภาระความรับผิดชอบให้ อบต. ผมไดห้ารือกับผู้บริหารว่ายังไม่สามารถรับการถ่ายโอน 
                               ได้  เพราะการดำเนินการเกี่ยวกับกรรมสิทธิ์ที่ดินและการอุทิศท่ีดินยังไม่ถูกต้อง จึงไม่ 
                               สามารถรับโอนได้ในขณะนี้ 



 ๒๙ 

         เรื่องค่าน้ำประปา ตั้งแต่ก่อตั้ง อบต.ศรีวิชัย 8 หมู่บ้านที่ อบต.รับผิดชอบเก็บค่า 
                               น้ำประปา คือบ้านแก้ง ม.3 ม.13 บ้านดอนแดงน้อย ม.10 บ้านดอนแดง ม.6 บ้านนา 
                               เกษตร ม.12 บ้านขัวสูง ม.5 บ้านขัวสูงสวรรค์ ม.13 ที่ อบต.ศรีวิชัยบริหารจัดการเรื่อง 
                               น้ำประปา โดยจัดเก็บอัตราค่าน้ำประปาหน่วยละ 3 บาท จนถึงปัจจุบันยังใช้อัตราเดิม  
                               ขณะนี้ค่าไฟฟ้าได้เพ่มข้ึนทุกปีแต่ อบต.ศรีวิชัย ยังจัดเก็บที่ 3 บาท/หน่วย จึงอยากหารือ 
                               สภาว่าเราควรปรับปรุงอัตราค่าน้ำ เพราะถ้ายังเก็บหน่วยละ 3 บาท ก็จะกระทบกับ 
                               งบประมาณของ อบต. รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ได้แจกให้ทุกท่าน ก็จะประกอบ 
                               ไปด้วยเงินที่จัดเก็บได้และค่าไฟฟ้า ยังไม่รวมค่าวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในการซ่อมบำรุง ถ้าคิด 
                               คำนวณค่าจ้างพนักงานรวมเข้าไปในต้นทุนด้วย ก็จะมีต้นทุนที่สูงขึ้นไปอีก ผมคิดว่าไม่คุ้ม 
                               ทุน ผมว่าอัตราหน่วยละ 3 บาท ใช้มานานมากแล้วตั้งแต่ยุคก่อตั้ง อบต.ศรีวิชัย อปท. 
                               ใกล้เคียงเราเก็บหน่วยละ 5 บาท มานานแล้ว ถ้ายังเกบ็อัตราเดิมอยู่ไม่ได้ เพราะค่าไฟฟ้า 
                               และค่าอุปกรณอ์ะไรต่างๆ ก็แพงขึน้ตามยุคสมัย  
 
นายเธียรชัย พรหมทัน การรับโอนประปาหมู่บ้าน ท่านชยพล แสนเพียง ส.อบต.ม.5 ได้ปรึกษากับผู้ใหญ่บ้าน 
ประธานสภาฯ              บ้านขัวสูง ม.5 แล้วว่ามันผิดหลักเกณฑ์ในการรับโอนของ อบต. โดยเฉพาะเรื่องที่ดิน ผม 
                               ได้แจ้งไปแล้วว่าถ้าหมู่บ้านแก้ไขปัญหาเรื่องท่ีดินแล้วเสร็จและค่อยนำเสนอเรื่องการถ่าย 
                               โอนมาอีกครั้งหนึ่ง  
         ในส่วนของเรื่องน้ำประปา น้ำมีต้นทุนในการผลิตเช่น ค่าไฟฟ้า อุปกรณ์ต่างๆที่ชำรุด 
                               เสียหาย กองช่างได้คิดคำนวณแล้วเห็นสมควรที่จะปรับปรุงอัตราค่าน้ำขึ้นอีก ท่านมี 
                               เหตุผล ผู้นำหมู่บ้านก็มีเหตุผลอีกอย่างหนึ่ง แต่ถ้าสมมุติว่าถ้าปรับขึ้นค่าน้ำจากหน่วยละ 3  
                               บาท เป็นหน่วยละ 5 บาท ก็ไม่ทราบว่าจะคุ้มกับต้นทุนหรือไม ่    
นายทองใบ กองตุ้น        เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย และท่านสมาชิกสภา อบต.  
สมาชิกสภา อบต.ม.2     ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน เรื่องค่าน้ำประปา ตั้งแต่ผมดำรงตำแหน่งสมาชิกสภา อบต.ครั้งแรก  
                               ค่าน้ำประปาหน่วยละ 3 บาท ผมว่าราคาเท่านี้ขาดทุน อยู่ไม่ได้ ที่อื่น ตำบลอื่น จัดเก็บ 
                               หน่วยละ 5 บาท 7-8 บาท ค่าไฟฟ้าปรับขึ้นเรื่อยๆ ต้องเห็นใจ อบต.ด้วยครับ 
 
นางสาวสุรีย์พร เคลื่อนเมืองปัก เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย และท่านสมาชิกสภา อบต.  
ผอ.กองคลัง                 ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ขออนุญาตนำเรียนเรื่องเงินสะสม ระหว่างปีงบประมาณ มีเงนิสะสม 
                               จำนวน 7,900,000 บาทเศษ เมื่อสิ้นปีงบประมาณเงินที่กันไว้ ซึ่งไม่ได้ใช้หรือใช้ไม่หมดก็ 
                               จะตกเป็นเงินสะสม เงินรายได้ท่ีเข้ามามากว่ารายจ่ายก็จะเป็นเงินสะสม เงินรายได้ที่เข้ามา 
                               เกินข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีก็จะเป็นเงินสะสมเช่นกัน เงินจำนวน  
                               7,900,000 บาท ก็จะเอามาหักสำรองตามระเบียบ ซึ่งหักแล้วคาดว่าน่าจะไม่เหลือ 
                               เพราะว่าให้ถือปฏิบัติไปตามแนวทางเดียวกัน เพราะว่าบาง อบต.ก็ใช้เงินสะสมจนหมด ก็ 
                               เลยออกรูปแบบเมนูพิสูจน์ยอดในเงินสะสม ให้เข้าเมนูนี้ระบบจะทำการประมวลผลและ 
                               แสดงผลให้เห็นทันทีที่ใส่ข้อมลูเข้าไป โดยที่ไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได ้เราได้ใช้หลังจากหัก 
                               สำรองตามระเบียบเพื่อป้องกันการใช้เงินสะสมจนหมด  เช่น กรณีภัยพิบัติมีการนำเงิน 
                               สะสมไปใช้ แต่ปีนี้มีแนวโน้มว่าเงินน่าจะเข้าตามเป้า เพราะว่างวดแรกก็เข้ามากว่า  
                               10,000,000 บาท ปกติจะไม่เข้า จะเข้าประมาณปลายปีงบประมาณ ปีนี้น่าจะเข้าเต็ม 
                               งบประมาณ สมาชิกอาจสงสัยว่าทำไมมีการกันเงินของปี 2564-2565 ก็เนื่องจากเงิน 
                               เข้าปลายปีงบประมาณ ไม่สามารถดำเนินการเบิกจ่ายได้ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จึง 
 



 ๓๐ 

                               ได้กันเงินและนำมาเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 แต่หักค่าใช้จ่ายจาก 
                               ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เช่น รถกระเช้า ท่านสมาชิกอาจสงสัยว่าทำไมรถรหัสครุภัณฑ ์
                               เป็นปี 2564 เพราะว่าจัดซื้อในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 แต่ระยะเวลาจัดหายาวนาน 
                               กว่า 1 เดือน และระยะเวลาในการจัดหารถอีก 120 วัน เป็นไปตามข้ันตอน ปีนี้ถ้ามีเงิน 
                               งบประมาณเข้ามาก็อาจจะมเีงินสะสมใช้ ในส่วนของทุนสำรองเงินสะสม ขอเรียนชี้แจงว่า 
                               ทำไมต้องเรียกทุนสำรองเงินสะสม ระเบียบระบวุ่าปีไหนที่มีเงินรายได้สูงกว่ารายจ่ายก็จะ 
                               มีเงินสะสม เงินสะสมให้หักเป็นทุนสำรองเงินสะสม 15% ตัวอย่างเช่นถ้าปีนี้มีเงินสะสม 
                               จำนวน 100 บาท ก็ต้องหักเข้าบัญชีทุนสำรองเงินสะสม 15 บาท เงินสะสมก็จะมี 85  
                               บาท ระเบียบต้องให้กันไว้ เงินทุนสำรองเงินสะสมจำนวน 22,000,000 บาท สะสมมา  
                               ตั้งแต่ปี 2539 ส่วนเงินสะสมคือ 7,900,000 บาท 
 
นายสุริยันต์ เพ็งสีแสง     เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย และท่านสมาชิกสภา อบต.  
สมาชิกสภา อบต.ม.1     ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ขออนุญาตสอบถามเรื่องการฝึกอบรมเก่ียวกับอำนาจหน้าที่ของ 
                               สมาชิกสภาท้องถิ่นของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย เนื่องจากผมเป็น 
                               สมาชิกใหม่ยังไม่รู้จักขอบเขตอำนาจหน้าที่ ขอทราบว่าช่วงนี้มีโครงการหรือหลักสูตร 
                               ฝึกอบรมบ้างหรือไม ่กระผมอยากไปฝึกอบรม  
 
นางสาวมะลีวัน วรรณวาส เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย และท่านสมาชิกสภา อบต.  
หัวหน้าสำนักปลัด         ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน เรื่องการฝึกอบรมทาง อบต.ก็ได้รับหนังสือเชิญเข้ารับการฝึกอบรม 
                              หลักสูตรต่างๆ ส่วนมากเป็นของมหาวิทยาลัยต่างหรือของเอกชนเป็นผู้จัด วัตถุประสงค์ 
                              อยากให้สมาชิกสภาไปอบรมท่ีสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นของกรมส่งเสริมการปกครอง 
                              ท้องถิ่น ซึ่งได้จัดประมาณ 3 สัปดาห์ ก็จะครบถ้วนทั้งหลักสูตรและเนื้อหา ซึ่งในช่วงนี้กรม              
                              ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นยังไม่ได้ส่งแผนการฝึกอบรมมา ถ้ากรมส่งเสริมการปกครอง 
                              ท้องถิ่นส่งแผนการฝึกอบรมมาแล้วจะแจ้งให้สมาชิกทุกท่านทราบทางไลน์กลุ่มสมาชิกสภา  
                              อบต.ศรีวิชัย ถ้าสมาชิกสภาท่านใดมีความประสงค์เข้ารับการฝึกอบรมให้แจ้งมาท่ีสำนัก 
                               ปลัด เพื่อที่จะได้ส่งใบสมัครไปให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอบรมตามหลักสูตรที ่
                               กรมกำหนดมาให้ เพราะว่าหลักสูตรของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่จะครบทุกมิติทุก 
                               ด้าน แต่ถ้าเป็นหลักสูตรของเอกชนจะเน้นเป็นเรื่องๆไป เช่นการประชุมสภาท้องถิ่น การ 
                               จัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ซึ่งจะมีหลักสูตรหรือเนื้อหาที่ไม่ครอบคลุมเหมือน 
                               กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น แต่ถ้าสนใจอบรมหลักสูตรของมหาวิทยาลัย ถ้ามีหนังสือ 
                               มาจะแจ้งให้ท่านทราบในกลุ่มไลน์ ถ้าท่านสนใจก็ติดต่อมาท่ีสำนักปลัดเพ่ือขออนุมัติ   
                               เดินทางไปราชการ 
 
นายนิรันดร โฮมวงศ์       เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย และท่านสมาชิกสภา อบต.  
นายก อบต.ศรีวิชัย         ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผมขออนุญาตทบทวนเรื่องการปรับอัตราค่าน้ำประปา 
 
นายเปรียบ เวียงคุต       เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย และท่านสมาชิกสภา อบต.  
สมาชิกสภา อบต.ม.13  ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน เรื่องการปรับปรุงอัตราค่าน้ำประปาผมอยากให้ผู้บริหารหรือเจ้าหน้าที่ 
                               ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องไปร่วมประชุมกับหมู่บ้านผู้ใช้น้ำ เล่าเหตุผลความจำเป็นในการปรับขึ้นค่า 
 
 



 ๓๑ 

                               น้ำให้ประชาชนทราบว่าเพราะว่าปัจจุบันไม่คุ้มทุน มีต้นทุนสูงอันเนื่องมาจากค่าไฟฟ้าที่ 
                               สูงขึ้น ถ้าหารือกันในสภาผมเกรงว่าจะไม่จบ ผมอยากให้ลงพ้ืนที่พบประชาชน ถามความ 
                               คิดเห็นเลยว่ายินยอมให้ปรับอัตราค่าน้ำประปาหรือไม่ยอมให้ปรับ 
 
นายเธียรชัย พรหมทัน    ท่านเปรียบ เวียงคุต อยากให้ฝ่ายบริหารลงพื้นที่ไปรับฟังความคิดเห็นของประชาชนผู้ใช้น้ำ
ประธานสภาฯ              ทั้ง 7 หมู่บ้าน ที่อยู่ในความรับผิดชอบหรืออยู่ในการกำกับดูแลขององค์การบริหารส่วน 
                               ตำบลศรีวิชัย ในความคิดเห็นส่วนตัวผมเห็นด้วยตามที่ท่านเปรียบฯ เสนอมา อยากให้ลง 
                               พ้ืนที่สอบถามความคิดเห็นของประชาชน โดยการร่วมประชุมประชาคมร่วมกับหมู่บ้าน  
                               ท่านผู้บริหารมีความเห็นอย่างไร 
 
นายกังวาน จันทมาลา เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย และท่านสมาชิกสภา อบต.  
รองนายก อบต.            ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ฝ่ายบริหารเห็นว่าข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย เรื่อง  
                               การบริหารกิจการและการบำรุงรักษาการประปา พ.ศ.2556 ประกาศใช้มานานแล้ว ซึ่ง 
                               ค่าไฟฟ้า ค่า Ft ปรับขึ้นมาโดยตลอด อุปกรณ์ทุกอย่างขึ้นราคาทุกอย่าง แต่ อบต.เก็บค่า 
                               น้ำประปาในอัตราหน่วยละ 3 บาท การให้บริการประชาชนยอมรับว่ามีการขาดทุน เพราะ 
                               ถึงอย่างไรก็เป็นหน้าที่ของ อบต. ผมอยากให้มีการบริการประชาชนให้สมบูรณ์แบบ แต่ 
                               ค่าใช้จ่ายต่างๆ จะต้องสมดุลกัน ปัจจุบันมิเตอร์ อบต.ให้ฟรี จ่ายเฉพาะค่าใบอนุญาตฉบับ 
                               ละ 50 บาท อบต.ลงทุน 300 บาท ผู้บริโภคจ่ายเพียง 50 บาท อบต.ต้องแบกรับต้นทุน 
                               ค่าไฟฟ้าและค่าซ่อมบำรุง เฉพาะเครื่องสูบน้ำราคาเกือบ 20,000 บาท บางครั้งมีการ 
                               ชำรุดเสียหาย ฟ้าผ่า เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมจึงต้องสำรองไว้ 1 เครื่อง เรื่องการ 
                               ปรับอัตราค่าน้ำประปา ประชาชนเห็นในการให้บริการ เรื่องน้ำประปามีปัญหามาหลาย 
                               หมู่บ้าน เช่น บ้านหัวนา ช่วง 2-3 วันที่ผ่านมา ไม่มีน้ำใช้ สูบน้ำขึ้นหอถังปกติแต่คนใช้น้ำ 
                               เยอะ บ้านดอนแดงน้อย หมู่ที่ 10 มีปัญหาน้ำไม่พอใช้ สูบบ่อเดียวใช้ได้ไม่ถึง 24 ชั่วโมง 
                               น้ำหมด ช่วงนี้มีปัญหาการเช่าทีดิ่นของเอกชนที่มีบ่อน้ำ ค่าเช่าตกลงดือนละ 500 บาท  
                               ช่วงนี้หมู่ที่ 10 ยังไม่มีปัญหาในการใช้น้ำ แต่หมู่ 6 น้ำไม่สะอาด น้ำมีลักษณะเป็นน้ำกร่อย  
                               ขณะนี้มีการแก้ปัญหาอยูห่ลายหมู่บ้าน การปรับอัตราค่าน้ำประปาเป็นอำนาจของ อบต. 
                               ศรีวิชัย ในฐานะผู้ให้บริการ ถ้ามีการประชุมรับฟังความคิดเห็นเชื่อแน่ว่าไม่มีใครอยากขึ้น  
                               ถ้าประชุมประชาคมตามหมู่บ้าน ไม่มีใครอยากข้ึน อยากจะได้ฟรีทุกอย่าง เรื่องนี้มีกฎ  
                               ระเบียบ มีข้อบัญญัติที่มีผลใช้บังคับ บ่อน้ำเราเจาะในท่ีดินของผู้ใด จะให้ผู้นั้นใช้น้ำฟรี    
                               ไม่เกิน 15 หน่วย แต่ก่อนเราไม่มีสถานที่ตอ้งอาศัยที่ดินของเอกชน อัตราค่าน้ำประปา 
                               หน่วยละ 3 บาท เกือบ 20 ปีมาแล้วไม่เคยมีการปรับขึ้น อบต.ก็อยากปรับปรุงให้ 
                               สอดคล้องกับต้นทุน ภาระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นเพ่ือให้สอดคล้องกบสภาพเศรษฐกิจและ 
                               สังคมในปัจจุบัน เราต้องทำให้มันเพียงพอค่าใช้จ่ายแม้ไม่ถึงจุดคุ้มทุน เราอยากให้บริการ 
                               แต่งบประมาณมีน้อย ค่าไฟฟ้า ค่าซ่อมบำรุงทุกเดือน  
         กรณรีถ EMS การให้บริการจะออกนอกพ้ืนที่จังหวัดไม่ได้ ขอฝากสมาชิกให้เข้าใจใน  
                               ส่วนนี้ด้วย ระเบียบกฎหมายกำหนดไว้ชัดเจน ในส่วนของการเพิ่มเติมโครงการ โครงการที่ 
                               หมู่บ้านเสนอมาจะต้องปรากฏในแผนพัฒนา อบต.ศรีวิชัย โครงการที่เสนอไปจะถูก 
                               ตรวจสอบว่าอยู่ในแผนของ อบต.หรือไม่ ถ้าโครงการไม่อยู่ในแผนไม่สามารถดำเนิน 
                               โครงการได ้ 
 



 ๓๒ 

นายเธียรชัย พรหมทัน    อำนาจในการปรับขึ้นค่าน้ำประปาเป็นของ อบต.ศรีวิชัย ในฐานะที่เป็นผู้ผลิตและให้บริการ 
ประธานสภาฯ              สามารถปรับขึ้นได้เลย เหมอืนการประปาส่วนภูมิภาคมีการปรับขึ้นค่าน้ำ เขาไม่เคยมา 
                               สอบถามว่าให้ขึ้นค่าน้ำประปาหรือไม่ อยากปรับขึ้นหรือปรับลงได้เอง ไม่เคยมาถามความ 
                               คิดเห็นของผู้ใช้น้ำ 
 
นายเปรียบ เวียงคุต        เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย และท่านสมาชิกสภา อบต.  
สมาชิกสภา อบต.ม.13    ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน จริงครับถ้าระดับชาติทำได้ ของ อบต.ก็ทำได้แต่ผมอยากให้ไปศึกษา 
                                ข้อมูลดูก่อนที่ปรับขึ้นราคาว่าเป็นอย่างไร เพราะเราอยากทราบปัญหาด้วย ไม่ใช่ว่าเรา   
                                เป็น ส.อบต. เราจะสั่งอย่างไรก็ได้ แต่อยากให้ไปสอบถามความคิดเห็นดูก่อนแล้วค่อยมา 
                                พิจารณากันอีกครั้งหนึ่ง  
 
ว่าที่ รต.มิตรชัย ไชยยศ   เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย และท่านสมาชิกสภา อบต.  
ผอ.กองช่าง                 ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน บ้านที่องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัยบริหารกิจการประปา จำนวน  
                               7 หมู่บ้าน ต้องเข้าใจและเห็นใจหมู่บ้านที่บริหารกันเอง ก็ต้องคิดย้อนไปว่างบประมาณ 
                               เป็นเงินก้อนเดียวกันที่นำไปบริหาร หมู่บ้านนั้นๆ ไม่ได้เรียกร้องอะไรเลย เช่น ม.1 ม.14  
                               ม.8 ม.7 ม.11 ม.9 ม.2และ ม.16 ก็บริหารจัดการกันเอง โดยที่หมู่บ้านเหล่านั้นไมเ่คย 
                               นำเงินงบประมาณของ อบต.เพื่อนำไปจ่ายค่าไฟฟ้า ค่าซ่อมบำรุง ส่วนงบในการพัฒนา 
                               หมู่บ้านได้เท่ากันท้ัง 16 หมู่บ้านๆละ 300,000-400,000 บาท โชคดีท่ีประชาชน 
                               ตำบลศรีวิชัยเข้าใจและไม่คิดย้อนแย้ง ไมค่ิดส่วนต่างหรือเงินงบประมาณท่ี อบต.นำไปใช้ 
                               ในกิจการประปา ปัจจุบัน อบต.ศรีวิชัย ได้รับผลกระทบจากค่าไฟฟ้าและต้นทุนท่ีเพ่ิม 
                               สูงขึ้น ค่าน้ำ 3 บาท/หน่วย ตำบลอื่นจัดเก็บในอัตราหน่วยละ 5 บาท 7 บาท 8 บาท 
                               หรือ 10 บาทแล้วในขณะนี้ ถ้าสอบถามความคิดเห็นของผู้ใช้น้ำไม่มีใครอยากให้ขึ้นค่าน้ำ  
                               ทุกคนอยากใช้ฟรี ผมเห็นว่าอาจประชาสัมพันธ์หรือทำเป็นหนังสือชี้แจงให้ประชาชนผู้ใช้ 
                               น้ำประปาทราบก็ได้  
 
นายกังวาน จันทมาลา เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย และท่านสมาชิกสภา อบต.  
รองนายก อบต.            ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน สมาชิกสภาทุกท่านเป็นตัวแทนของแต่ละหมู่บ้าน การตัดสินใจทุก 
                               เรื่อง ถ้าไปสอบถามทุกหลังคาเรือนเชื่อแน่ว่าไม่ผ่านอย่างแน่นอน เมื่อประชาชนเลือกเรา 
                               มาเป็นผู้แทนแล้ว สิ่งใดที่จะเป็นประโยชน์กับประชาชน ชาติ บ้านเมือง ต้องคิด ต้อง 
                               แก้ปัญหาและกล้าที่จะตัดสินใจ 
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